

**TỔNG HỢP TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 22 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2024)
HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026**
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND
ngày / /2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Tổ 1 (Huyện Ninh Sơn)

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Tình trạng ngập nước khi có mưa ảnh hưởng nhiều hộ dân đang sinh sống dọc suối cạn của thôn Tân Lập, dọc tỉnh lộ 709 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Lộc đến Cầu Sông Dầu) và trên tỉnh lộ 708 (đoạn nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hồng – thôn Tân Lập). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát nâng cấp hệ thống công thoát để lượng nước có thể thoát kịp thời khi có mưa kéo dài. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo cho các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, khảo sát thực địa, đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp và phân loại, ưu tiên, bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Cây Cầu Trắng (đoạn từ ngã ba Sông Dầu đi vào), rất hẹp, khó khăn cho việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư mở rộng. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phân loại, sắp xếp ưu tiên, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cầu Trắng trên tuyến ĐT.709 để đưa vào Kế hoạch sửa chữa trong năm 2025 nhằm đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến, khắc phục tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.

- Kiến nghị của cử tri xã Lâm Sơn: Đoạn Quốc lộ 27 ngang qua địa bàn xã hiện nay hư hỏng, xuống cấp nặng, trong thời gian chờ Trung ương đầu tư, cử tri đề nghị Tỉnh cần sớm xem xét bố trí kinh phí sửa chữa, duy tu để đảm bảo an toàn giao thông. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Ngày 04/12/2024, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 3802/SGTVTQLGT ngày 04/12/2024 gửi Khu Quản lý Đường bộ IV xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri xã Lâm Sơn. Theo đó, ngày 09/12/2024 Khu Quản lý Đường bộ IV tổ chức kiểm tra hiện trường theo kiến nghị của cử tri.

Qua khảo sát thực tế nhận thấy một số vị trí hư hỏng nằm trong đoạn 4,5km còn lại của Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi làm việc Khu Quản lý Đường bộ IV đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì triển khai khắc phục sửa chữa nền, mặt đường tại các vị trí hư hỏng cục bộ trên tuyến nhằm đảm bảo cho các phương tiện lưu thông được an toàn. Công việc này dự kiến thực hiện xong trong tháng 12 năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Tân Sơn: Cần đầu tư các trạm dừng xe buýt có mái che và biển báo rõ ràng, dễ nhìn thấy, xe cần dừng đón trả khách tại các trạm dừng để thuận tiện cho bà con Nhân dân. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3979/SGTVT-QLGT ngày 19/12/2024)

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải phúc đáp, giải trình như sau:

- Về đầu tư các trạm dừng xe buýt có mái che:

Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - Futa Buslines (gọi tắt là Công ty) là nhà thầu trúng thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên các tuyến nội tỉnh Ninh Thuận và đi vào hoạt động từ 16/4/2022, trong đó có tuyến Phan Rang-Ninh Sơn (MST: 01). Việc đầu tư xây dựng các nhà chờ xe buýt (trạm dừng xe buýt có mái che) được Cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi trách nhiệm của Công ty. Đồng thời, theo Quyết định số 444/QĐ UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung điểm dừng, đỗ xe buýt tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 và Quyết định số 202/QĐ UBND ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì trên địa bàn huyện Ninh Sơn chưa có xây dựng nhà chờ xe buýt, chỉ thực hiện lắp đặt biển báo điểm dừng xe buýt theo quy định.

- Về biển báo rõ ràng, dễ nhìn thấy, cần dừng đón, trả khách đúng vị trí để thuận tiện cho bà con:

Trên cơ sở Văn bản số 32/CITYBUS-QLKCHT ngày 14/10/2024 của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - Futa Buslines về việc đề xuất lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng biển báo cột trạm và vẽ vạch sơn trên các tuyến xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngày 20/11/2024, Sở Giao thông vận tải đã có đề nghị Công ty triển khai lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng biển báo và vạch sơn kẻ đường tại các điểm dừng đón, trả khách các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 3644/SGTVT-QLVT (Văn bản có gửi đến UBND huyện Ninh Sơn).

Để hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đúng quy định pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần tạo mỹ quan đô thị, văn minh, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ngày càng tốt, nhiều hơn. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối các nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh, địa phương hỗ trợ Công ty trong việc lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng biển báo và vạch sơn kẻ đường tại các điểm dừng đón, trả khách các tuyến xe buýt đang khai thác và tiếp tục đề nghị Công ty đầu tư xem xét đầu tư các nhà chờ xe buýt có mái che khi đủ điều kiện và chấn chỉnh dừng đón, trả khách đúng vị trí theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Nhà nước cần quan tâm đầu tư cầu qua Nam sông để đáp ứng cho nhu cầu rất lớn của bà con đi lại và vận chuyển nông sản. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Hiện nay, Quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tích hợp với quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó, trên tuyến quy hoạch Đường tỉnh 705 có bố trí cầu Mỹ Nhơn bắc qua sông Dinh. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên chưa được bố trí để triển khai thực hiện dự án. Thời gian tới, khi được bố trí nguồn vốn Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và địa phương triển khai thực hiện.

2. Tổ 2 (Huyện Bác Ái): Không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

3. Tổ 3 (Huyện Thuận Bắc)

- Kiến nghị của cử tri thôn Kiên Kiên 1, xã Lợi Hải: Đường Tỉnh lộ 702 (đoạn Kiên Kiên-Vĩnh Hy) đoạn trước nhà ông Nguyễn Hữu Dần (thôn Kiên Kiên 1) thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người dân, kiến nghị các cấp sớm quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo lại đoạn này. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Ngày 11/12/2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc và Ủy ban nhân dân xã Lợi Hải tổ chức kiểm tra hiện trường. Qua khảo sát thực tế và ý kiến xác nhận nội dung kiến nghị của đại biểu UBND xã Lợi Hải là kiến nghị đầu tư nâng cấp, cải tạo tràn tại Km0+600 đường Kiên Kiên - Bình Nghĩa.

Tại buổi làm việc, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ tiếp tục phân loại, sắp xếp ưu tiên, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tràn tại Km0+600 đường Kiên Kiên - Bình Nghĩa để đưa vào Kế hoạch sửa chữa trong thời gian tới nhằm đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến, khắc phục tình trạng chia cắt trong mùa mưa lũ, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.

- Kiến nghị của cử tri thôn Kiên Kiên 1, xã Lợi Hải: Hiện nay, vào ban đêm đa số công nhân của khu công nghiệp Du Long mỗi khi tan ca về lưu lượng xe máy lưu thông Đường Tỉnh lộ 702 (đoạn Kiên Kiên -Vĩnh Hy) rất đông, tuy nhiên đoạn này từ ngã 3 Kiên Kiên đến Công ty Nam Thành có nhiều khúc cua, chưa có đèn đường, rất nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đoạn từ ngã 3 Kiên Kiên đến Công ty Nam Thành để người dân tham gia giao thông được an toàn hơn. (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri thôn Cà Rôm, xã Công Hải: Trước đây thời điểm vào năm 2007, 2008 toàn bộ đất của hộ dân (thửa đất dọc Công ty đá Nam Châu Sơn đến dọc đường giáp đường sắt), Ban quản lý rừng đã vận động các hộ dân trồng cây neem và được hỗ trợ gạo cho hộ dân trong vòng 7 năm rồi sẽ trả lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân có đất trên muốn làm giấy CNQSDĐ thì ko được, cho là đất rừng thuộc Ban quản lý rừng quản lý. Đề nghị Tỉnh có hướng tháo gỡ cho người dân để cho dân sớm được làm giấy CNQSDĐ. Đồng thời mong muốn ngành chức năng kiểm tra hiện trạng đo đạc cắm mốc thực tế cho từng hộ dân đối với diện tích đưa ra ngoài lâm nghiệp 24,37 ha trong thời gian sớm nhất, đồng thời triển khai hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, để cho hộ dân canh tác ổn định sản xuất nông nghiệp. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

* Đối với nội dung kiến nghị: “*Trước đây thời điểm vào năm 2007, 2008 toàn bộ đất của hộ dân (thửa đất dọc Công ty đá Nam Châu Sơn đến dọc đường giáp đường sắt), Ban quản lý rừng đã vận động các hộ dân trồng cây neem và được hỗ trợ gạo cho hộ dân trong vòng 7 năm rồi sẽ trả lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân có đất trên muốn làm giấy CNQSDĐ thì ko được, cho là đất rừng thuộc Ban quản lý rừng quản lý*”. Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại Báo cáo số 664/BCSNNPTNT ngày 13/9/2024 (Đính kèm).

* Đối với nội dung kiến nghị: “*Đề nghị Tỉnh có hướng tháo gỡ cho người dân để cho dân sớm được làm giấy CNQSDĐ. Đồng thời mong muốn ngành chức năng kiểm tra hiện trạng đo đạc cắm mốc thực tế cho từng hộ dân đối với diện tích đưa ra ngoài lâm nghiệp 24,37 ha trong thời gian sớm nhất, đồng thời triển khai hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, để cho hộ dân canh tác ổn định sản xuất nông nghiệp*”.

Qua rà soát, Chi cục Kiểm lâm xác định phần diện tích 24,37 ha cử tri đề cập trong nội dung kiến nghị nêu trên là đất lâm nghiệp chưa có rừng thuộc khoảng 4, khoảnh 5 Tiểu khu 133b do UBND xã Công Hải quản lý để đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về tiến độ thực hiện tích hợp Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND

tỉnh xem xét báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về nội dung tích hợp Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả hoạt động “*Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tích hợp Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận*”, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc và các ngành chức năng triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo đúng quy định. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, để đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 24,37 ha cho từng người dân phải do các cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phải đúng theo quy hoạch đất đai của huyện Thuận Bắc và diện tích 24,37 ha này phải trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt (hiện nay UBND huyện Thuận Bắc đang xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thuận Bắc để trình UBND tỉnh phê duyệt).

Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Thuận Bắc, UBND huyện Thuận Bắc mới có cơ sở thực hiện các trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng người dân. Thông tin quy hoạch đất đai tại địa phương sẽ được công bố, niêm yết công khai; Cử tri thôn Cà Rôm xã Công Hải có thể liên hệ UBND xã Công Hải (thông qua công chức địa chính xã) để được biết về thông tin quy hoạch đất đai tại địa phương cũng như giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung thắc mắc và quy định của nhà nước về quản lý đất đai tại địa phương.

- Kiến nghị của cử tri thôn Cà Rôm, xã Công Hải: Đường Tỉnh lộ 706 qua địa phận thôn Cà Rôm, khúc cua vào thôn Cà Rôm rất nguy hiểm, trong thời gian vừa qua có mấy vụ hộ dân và học sinh chạy xe ngã vào kênh mương, đề nghị cấp trên quan tâm khảo sát bố trí kinh phí mở rộng, khắc phục đoạn đường này. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Đối với nội dung mở rộng, khắc phục mặt đường trên Đường tỉnh 706: Vị trí này là nút giao ngã ba giữa đường Đường tỉnh 706 và đường liên thôn của địa phương, ngay tại ngã ba có hệ thống kênh tưới tiêu thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý. Tại buổi làm việc Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi để có giải pháp phù hợp cải tạo, mở rộng nút giao này nhằm đảm bảo cho các phương tiện lưu thông được an toàn.

- Kiến nghị của cử tri thôn Hiệp Kiệt, xã Công Hải: Tại trục đường Tỉnh lộ 706 đoạn trước Cửa hàng bán vật liệu nhà ông Lộc khi trời mưa, nước không thoát được thường xảy ra ngập sâu, gây ảnh hưởng cho người dân qua lại trên tuyến đường này, đề nghị các cấp bố trí kinh phí làm cống thoát nước cho đoạn đường này. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì triển khai thi công cống thoát nước tại khu vực này. Công việc này sẽ triển khai thi công hoàn thành trong tháng 01 năm 2025

4. Tổ 4 và 5 (Huyện Ninh Hải)

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Đoạn kênh mương Lê Đình Chinh từ QL1A đến cuối kênh giáp mương Mần Mần (theo hướng Đông) dòng nước không chảy vì cây cối, cỏ mọc và sạt lở vào mùa mưa, kiến nghị UBND tỉnh xem xét làm bê tông tả li đoạn kênh này để đảm bảo dòng chảy, phục vụ sản xuất cho bà con. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024);

- Kiến nghị của cử tri thôn Lương Cách, xã Hộ Hải: Tiếp tục kiến nghị đoạn cuối kênh Mương Lê Đình Chinh qua khu dân cư thôn Lương Cách chiều dài khoảng 800 m, hiện trạng kênh đất, cây cối mọc um tùm, lòng kênh thường xuyên bị bồi lấp gây cản trở

cho việc thoát lũ trong khu dân cư thôn Lương Cách, mặc dù Trạm Thủy nông Ninh Hải có kế hoạch nạo vét định kỳ, nhưng đến nay vẫn bị bồi lấp gây khó khăn trong việc thoát lũ, đặc biệt là trong các đợt mưa lũ, gây tắc nghẽn thoát nước lũ chậm, gây ngập úng, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân tại khu dân cư thôn Lương Cách. Nhằm đảm bảo cho việc thoát lũ, tránh tình trạng ngập úng, gây ảnh hưởng đến người dân tại khu dân cư thôn Lương Cách, đảm bảo an toàn về người, tài sản trong các đợt mưa lũ sắp tới, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo, khảo sát kiểm tra đầu tư nâng cấp kiên cố hóa bê tông đoạn cuối kênh mương Lê Đình Chinh nói trên để bà con cử tri nơi đây yên tâm. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Ngày 03/12/2024, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (sau đây gọi là Công ty) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và Ủy ban nhân dân xã Hộ Hải kiểm tra hiện trạng tuyến kênh Lê Đình Chinh theo kiến nghị cử tri. Qua kiểm tra, xác định tuyến kênh cử tri kiến nghị là kênh N1 thuộc hệ thống thủy sản Đàm Nai, tại thời điểm kiểm tra cây cỏ mọc trên mái kênh và dưới lòng kênh, tuy nhiên không ảnh hưởng đến dòng chảy của kênh, mặt cắt kênh thông thoáng đảm bảo tiêu thoát khi đến mùa mưa.

Đối với kiến nghị đầu tư kiên cố hóa kênh N1 (còn gọi là kênh Lê Đình Chinh) - Hệ thống thủy sản Đàm Nai, kênh có mặt cắt kênh lớn (bxh=7,5x1,8m) nên cần nguồn kinh phí lớn để bê tông hóa. Hiện nay, trong hệ thống thủy sản Đàm Nai có rất nhiều tuyến kênh tưới tiêu kết hợp, những năm qua Công ty đang tập trung cân đối nguồn vốn nạo vét một số tuyến kênh tưới tiêu kết hợp thuộc Hệ thống thủy sản Đàm Nai để đảm bảo cấp đủ nước và tăng khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa từ nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và dịch vụ thủy lợi khác (tiền thu nước thô).

Do đó, Công ty không cân đối được kinh phí để đầu tư nâng cấp kênh N1 theo kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải, Công ty kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để bê tông hóa tuyến kênh tiêu Lê Đình Chinh trong thời gian tới theo kiến nghị của cử tri.

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Quy hoạch chỉnh trang đường gom N1 Đòng Giữa với diện tích 3,03 ha và Dự án khu dân cư Đòng Giữa, xã Hộ Hải với diện tích 7,8 ha đã kiểm kê hơn 35 tháng nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi chỉnh trang 02 dự án này, kéo dài thời gian dẫn đến thiệt hại kinh tế cho các hộ dân liên quan đến dự án nói trên. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương, sớm ra quyết định thu hồi chỉnh trang đường gom N1 Đòng Giữa và Dự án khu dân cư Đòng Giữa, xã Hộ Hải theo quy định. (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Cử tri xã tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm nâng cấp và mở rộng cảng cá Mỹ Tân cho có chỗ tàu thuyền neo đậu, hiện nay số tàu thuyền của 02 thôn Mỹ Tân 1 và Mỹ Tân 2 tăng nhiều, trước mắt đề nghị cơ quan chức năng tổ chức nạo vét lối ra vào Cảng, vì hiện nay lối ra vào đã bồi lấp nên tàu thuyền ra vào rất khó khăn. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Theo Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 thì Cảng cá Mỹ Tân được quy hoạch là cảng cá loại III, theo đó ngân sách địa phương bố trí theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước hoặc lồng ghép từ các chương trình, dự án để đầu tư cảng cá loại III, loại II.

Công trình Nâng cấp, mở rộng bến cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư; Quy mô đầu tư dự án (gồm 02 giai đoạn): Công trình chắn cát giảm sóng; Công trình Bến cá 300CV;

Kè bờ K1, Nạo vét và phao tiêu báo hiệu; khu mở rộng tiếp giáp bên hiện hữu (*Bãi sau bến nâng cấp và mở rộng; Cấp điện chiếu sáng cho khu bến mở rộng; Cấp nước cho khu bến mở rộng và Nhà tập kết có mái che trên bến*) đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao vào khai thác sử dụng từ năm 2018. Riêng giai đoạn 2 gồm: Hạng mục khu lấn biển diện tích khoảng 4,6ha (*đầu tư kè bờ kết hợp bến cập tàu 300CV mở rộng chiều dài khoảng 237m bảo vệ; 02 Kè biển, toàn bộ khu san lấp mặt bằng; hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật...*) chưa được đầu tư do điều kiện khó khăn về nguồn vốn.

Theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phân bổ, nhưng chưa có nguồn vốn phân bổ để đầu tư cho cảng cá Mỹ Tân giai đoạn 2. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian đến sẽ tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ ngân sách cho địa phương trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình Cảng cá Mỹ Tân (nhất là các hạng mục giai đoạn 2) theo quy hoạch, dự án đã được phê duyệt. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý khai thác các cảng cá phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan khảo sát, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để sớm tổ chức nạo vét lồi ra vào Cảng, giúp tàu thuyền của ngư dân địa phương lưu thông ra vào cảng, neo đậu, bốc dỡ hàng hóa được thuận lợi, thông thoáng và an toàn.

- Kiến nghị của cử tri xã Xuân Hải: Cử tri ý kiến lại đến cơ quan chức năng về việc bê tông hóa Kênh Bắc đoạn còn lại trên địa bàn xã Xuân Hải, (cụ thể đoạn từ thôn An Nhơn đến thôn Phước Nhơn 1) ý kiến này cử đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện; hiện tại đoạn này đã bị hư hỏng, xói mòn, ổ gà ... rất khó khăn trong việc lưu thông, việc vận chuyển nông sản của bà con, đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm khảo sát thực hiện. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Trong năm 2022 và năm 2023, bằng nguồn vốn từ nguồn hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và dịch vụ thủy lợi khác (tiền thu nước thô), Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã đầu tư bê tông hoá tuyến đường quản lý dọc kênh Bắc- Hệ thống đập Nha Trinh đoạn đi qua xã Xuân Hải với tổng chiều dài 802m (đoạn từ cầu Phước Nhơn đến thượng lưu cống Phước Nhơn 6) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành và tạo thuận lợi cho đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.

Hiện nay, Công ty đang tập trung cân đối nguồn vốn để thực hiện nạo vét, tu sửa các công trình bị bồi lắng, hư hỏng nhằm đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để chủ động ứng phó với tình trạng thiếu nước trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển nông nghiệp trong năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5832/UBND-KTTH ngày 11/12/2024. Do đó, Công ty xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Hải, trong những năm tới Công ty sẽ cân đối nguồn kinh phí để gia cố, nâng cấp các đoạn còn lại của tuyến đường quản lý dọc kênh Bắc đoạn đi qua xã Xuân Hải.

5. Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8 (Thành phố PRTC)

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà: Tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội cần có sự thống nhất về số liệu để thông tin đến quý cử tri. Vừa qua Báo Ninh Thuận và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thông tin số liệu 10 tháng đầu năm 2024 có sự chênh lệch nhau, không đồng nhất. (Đài phát thanh truyền hình trả lời tại Công văn số 1859/ĐPTTH-TCHC ngày 11/12/2024)

Qua rà soát, tin “UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2024” được phóng viên Đài Ninh Thuận (Bản tin thời sự truyền hình 19 giờ 45 ngày 29/10/2024, kênh NTV; Bản tin thời sự phát thanh 17 giờ 00 và 20 giờ 00 ngày

29/10/2024, sóng FM - 95 MHz) và Báo Ninh Thuận (Báo in số 4739 ngày 30/10/2024; Báo điện tử ngày 29/10/2024) có sử dụng các số liệu như sau:

- Đài Ninh Thuận: ... “*Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,3 lần so với cùng kỳ; Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 3.654,8 tỷ đồng, tăng 14,85% so với cùng kỳ năm trước; Tổng thu ngân sách tháng 10 ước đạt 227,4 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 3.844 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm*” ...

- Báo Ninh Thuận: ... *Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,3 lần so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 3.654,8 tỷ đồng, tăng 14,85% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách tháng 10 ước đạt 227,4 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 3.844 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm*” ...

Như vậy, các số liệu mà phóng viên của Đài Ninh Thuận và Báo Ninh Thuận sử dụng trong tin đều trùng khớp với số liệu của Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2024 do UBND tỉnh Ninh Thuận cung cấp.

- Kiến nghị của cử tri phường Phú Hà: Các ngành xuất khẩu của Tỉnh hiện nay quá thấp so với cả nước, đề nghị UBND tỉnh nên nghiên cứu lại và có kế hoạch kêu gọi đầu tư xuất khẩu thủy sản và nông sản của tỉnh mình, theo số liệu chúng ta có khai thác thủy sản, nông sản nhưng lại không có cơ sở chế biến Nông, thủy sản. Đề nghị kêu gọi đầu tư các lĩnh vực chế biến nông, thủy sản, nhằm đảm bảo thu, chi ngân sách của Tỉnh không phải chờ Trung ương cấp về. (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trả lời tại Công văn số 1752/TTXT-ĐT ngày 14/12/2024)

Trong những năm qua công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất, chế biến các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu hàng hóa của tỉnh luôn được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, trọng tâm là đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực có lợi thế của tỉnh như thủy sản, nông sản. Kết quả, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thu hút 16 dự án¹ đầu tư cá nhà máy sản xuất, chế biến nông, thủy sản với tổng vốn 1.327 tỷ đồng và đã hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động ổn định. Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 113 triệu USD, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như mặt hàng tôm đông lạnh của Công ty Thông Thuận ước đạt 23 triệu USD, nhân điều của Công ty TNHH Phú Thủy và Công ty TNHH Long Sơn - BLB ước đạt 25 triệu USD, thạch nha đam của Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt ước đạt 3,5 triệu USD.

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tiếp tục xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư các ngành, lĩnh vực lợi thế của tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhất là Cụm công nghiệp chuyên sản xuất chế biến thủy sản.

¹ Gồm: (1) Chế biến hạt điều của Công ty TNHH Phú Thủy; (2) Nhà máy chế biến tôm số 2 của Công ty TNHH Thủy sản Thông Thuận; (3) Nhà máy tinh bột sắn của Công ty CP TM đầu tư FOCOCEV; (4) Nhà máy chế biến rong sụn của Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải; (5) Nhà máy chế biến hạt điều, sản xuất máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường; (6) Nhà máy chế biến nước mắm của Công ty TNHH Thái Phong Seafood; (7) Nhà máy chế biến nước mắm của Công ty TNHH Mamta; (8) Xưởng chế biến và sản xuất nước mắm của Công ty Cổ phần thủy sản Kinh Đô; (9) Nhà máy chế biến hạt điều của Công ty TNHH Long Sơn - BLB; (10) Nhà máy chế biến Nha Đam của Công ty CP Thực phẩm Cánh đồng Việt; (11) Nhà máy chế biến các sản phẩm măng tây của Công ty Cổ phần Linh Đan Sài Gòn; (12) Nhà máy chế biến nước mắm Ca Na của Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung Ninh Thuận; (13) Nhà máy chế biến hạt dẻ của Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận; (14) Nhà máy chế biến nước mắm Ngọc Trang Seafood của Công ty TNHH Ngọc Trang SeaFood; (15) Nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản của Công ty Cổ phần thủy sản 584 Cà Ná; (16) Cơ sở chế biến thủy hải sản của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Tuyến đường đê (từ Cầu Móng đến Đập Lâm Cấm) thường xuyên xảy ra mưa lớn nước dâng cao gây thất thoát hoa màu và nguy hiểm cho bà con. Đề nghị đầu tư tuyến đê để thuận tiện cho bà con đi lại. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng công trình sạt lở hàng năm, tại vị trí từ Cầu Móng đến Đập Lâm Cấm (Đoạn này chưa có gia cố đê, kè). Trong năm 2022, UBND tỉnh đã đầu tư Công trình Khắc phục khẩn cấp tình hình sạt lở bờ bắc Sông Dinh đoạn Lâm Cấm - Cầu Móng tại khu vực Phường Bảo An, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận với tổng chiều dài tuyến kè gia cố là 50m nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản, hoa màu và các công trình cộng đồng trong mùa mưa bão (theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 23/10/2022 của UBND tỉnh).

Hiện nay, trên toàn tuyến đoạn từ Nhơn Sơn đến Cầu Móng chưa được đầu tư kè bảo vệ bờ tả sông cái Phan Rang (*chiều dài khoảng 4,0km, trong đó bao gồm đoạn Lâm Cấm - Cầu Móng*); trong năm 2022-2023, các thửa đất dọc theo bờ sông thuộc tổ 13, khu phố 4, phường Bảo An đã sạt lở sâu vào trong khoảng 20m, nhiều cây lâu năm và các bụi tre đã ngã xuống lòng sông (*trên đoạn này có 02 điểm sạt lở mạnh xoáy sâu vào trong đất của người dân và có nguy cơ lan rộng....*); một số nhà dân ở dọc theo bờ sông có nguy cơ sẽ bị sạt lở đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Vì vậy UBND tỉnh đã có Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 04/9/2024 gửi các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai xem xét trình Thủ tướng Chính Phủ hỗ trợ nguồn vốn để hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận sớm triển khai thực hiện dự án này nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện.

Nhằm hạn chế sạt lở lan rộng ra (nếu có), đề nghị UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chỉ đạo các phòng, Ban quản lý dự án của Thành phố và UBND phường Đô Vinh tổ chức kiểm tra, khảo sát các điểm sạt lở từ Cầu Móng đến đập Lâm Cấm (trong đó có khu vực phía bờ Bắc sông Dinh đoạn Lâm Cấm - Cầu Móng, phường Bảo An, thành phố PRTC với chiều dài 50m); cân đối nguồn ngân sách của thành phố để kịp thời sửa chữa, khắc phục các điểm sạt lở bờ sông khu vực này bằng rọ đá đối với những điểm có nguy cơ gây sạt lở cao và cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực này để người dân nhận biết, chủ động cảnh giác đảm bảo được an toàn.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu và kiến nghị UBND tỉnh sớm đưa công trình tiếp tục thực hiện vào giai đoạn những năm tiếp theo, rất mong bà con cử tri chia sẻ khó khăn cùng tỉnh vì nguồn vốn để thực hiện các dự án, công trình nói trên rất lớn, trong khi nguồn thu ngân sách của tỉnh còn nhiều hạn chế.

- Kiến nghị của cử tri phường Phủ Hà: Sở Y tế nên nghiên cứu lại việc khám chữa bệnh của người dân có thẻ BHYT được thông các tuyến trong tỉnh như: Bệnh viện Mắt - Bệnh viện Tỉnh - Bệnh viện Đông Y. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết khi tham gia khám chữa bệnh tại các bệnh viện này vẫn phải làm thủ tục chuyên viện, gây khó khăn cho người dân trong khám chữa bệnh (*thời gian vừa qua cử tri khám bệnh tại Phòng khám bảo vệ cán bộ của tỉnh, sau đó sang khám mắt tại bệnh viện mắt thì lại bị yêu cầu làm thủ tục chuyển tuyến*). (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 5787/SYT-KHNVTTC ngày 12/12/2024)

Theo quy định Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế đã được thông tuyến huyện về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), nghĩa là người dân được khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào thuộc tuyến huyện trong phạm vi tỉnh và được khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi toàn quốc. Từ ngày 01/01/2021, người tham gia bảo hiểm y tế được thông tuyến tỉnh toàn quốc, nghĩa là được khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc.

Việc thực hiện thủ tục chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có quy định:

Về hình thức chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1 hoặc chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới hoặc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến. (*Trừ các trường hợp bệnh nhân nặng cần cấp cứu, điều trị khẩn cấp*).

Ngoài việc áp dụng chuyển tuyến theo một trong các hình thức nêu trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh trong tỉnh được quy định như sau:

- Trạm Y tế các phường Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Thanh Sơn, Đài Sơn, Mỹ Bình và xã Thành Hải thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang- Tháp Chàm được chuyển tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Trạm Y tế các xã An Hải, Phước Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước; Trạm Y tế các xã Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải được chuyển tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (đối với bệnh chuyên khoa).

- Trạm Y tế các xã Phước Thuận, Phước Vinh, Phước Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước; Trạm Y tế các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn; Trạm Y tế xã Phước Trung thuộc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái được chuyển tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở 2) hoặc bệnh viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (đối với bệnh chuyên khoa)

Như vậy, người tham gia BHYT thuộc các xã, phường còn lại (ngoài quy định nêu trên), khi đến khám bệnh ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa thì phải có giấy chuyển tuyến theo quy định.

Hiện nay, Bộ Y tế đã có Công văn số 7925/BYT-BH ngày 09/12/2024 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế gửi lấy ý kiến Sở Y tế các tỉnh, thành phố về dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 40/2015/TT-BVT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; trong đó cho phép các bệnh viện chuyên khoa có khoa khám bệnh đa khoa được tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và người tham gia BHYT được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa ban đầu tại các bệnh viện chuyên khoa.

Ngay sau khi Thông tư mới của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành; Sở Y tế sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Luật Đất đai có hiệu lực thi hành ngày 01/8/2024 đã có hiệu lực nhưng thuế lại chưa quy định cụ thể mức đóng dẫn đến ách tắc trong việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân, đề nghị các cấp quan tâm kiểm tra lại để giải quyết hồ sơ cho người dân, đề nghị tỉnh rà soát, xem xét lại các quy hoạch treo quá 3 năm không thực hiện thì nên xóa quy hoạch, để người dân còn thuận tiện trong việc đăng ký sử dụng theo mục đích của người dân. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

(1) Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành ngày 01/8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung, khẩn trương tham mưu ban hành Bảng giá đất để cơ quan thuế làm cơ sở tính thuế trong việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất:

- Kết quả: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 79/2024/QĐ UBND ngày 01/10/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh để áp dụng từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024.

- Các trường hợp áp dụng Bảng giá đất: Giá đất quy định tại Bảng giá đất được áp dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 và khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024.

Đồng thời, căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Văn bản số 6075-CV/TU ngày 11/11/2024), Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 589-CV/ĐĐHĐND ngày 30/10/2024), Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 993-CV/BCSD ngày 09/10/2024) và ý kiến phản biện thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (tại Văn bản số 357/MTTQ-BTT ngày 25/11/2024); Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 5621/UBND-KTTH ngày 30/11/2024 chấp thuận việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 và khoản 2 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 trong giai đoạn từ ngày 01/8/2024 đến ngày 30/9/2024 (trước ngày Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành), như sau:

+ Áp dụng Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ UBND ngày 19/5/2020 và Quyết định số 94/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 95/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 (theo giá đất tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

+ Đối với các khu dân cư, khu tái định cư, tuyến đường (đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật) đã được phê duyệt giá đất cụ thể và không có biến động giá so với giá đất thị trường tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai thì áp dụng giá đất cụ thể đã được phê duyệt (theo giá đất tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

(2) Về quy hoạch:

a. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

Theo khoản 4 Điều 66 Luật Đất đai năm 2024, quy định “... thành phố, thị xã thuộc tỉnh đã có quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu và chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện”.

Như vậy, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 nên không trường hợp phải lập quy hoạch sử dụng đất. Do vậy, việc xem xét lại quy hoạch treo quá 03 năm thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

b. Đối với địa bàn các huyện:

- Theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2024 thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm, tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 20 năm.

- Theo khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2024 nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, gồm:

“- Định hướng sử dụng đất, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thể hiện thông tin đến cấp xã trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;

- Xác định diện tích và khoanh vùng các khu vực đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh; Khoanh vùng các khu vực sử dụng đất cần quản lý nghiêm ngặt, gồm: đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên), trong đó xác định diện tích các loại đất để bảo đảm chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số;

đ) Xác định ranh giới, vị trí, diện tích khu vực lân cận để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp;”

- Theo khoản 4 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024, quy định: *“4. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố công khai mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này”*.

Như vậy, việc định hướng sử dụng đất đối với địa bàn các huyện theo quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có tính chất định hướng sử dụng đất trong thời kỳ 10 năm và tầm nhìn là 20 năm và không ảnh hưởng đến các quyền của người sử dụng đất (trừ các dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm).

(3) Về xử lý các dự án quá 02 năm chưa thực hiện (*chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất*) ảnh hưởng đến hạn chế quyền sử dụng đất của người dân.

- Theo khoản 4 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024, quy định: *“4. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố công khai mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này”*.

- Theo khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024, quy định: *“7. Diện tích đất được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 02 năm liên tục được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện phải xem xét, đánh giá điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố công khai việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.*

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không 4 công bố công khai thì người sử dụng đất không bị hạn chế về các quyền sử dụng đất đã được pháp luật quy định”.

Như vậy, đối với các dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 02 năm liên tục chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì Ủy ban nhân dân tỉnh phải xem xét hủy bỏ việc thu hồi đất, việc chuyển mục đích

đôi với phân đất diện tích xác định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; trường hợp nhà nước không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố công khai thì người sử dụng đất không bị hạn chế về các quyền sử dụng đất đã được pháp luật quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Qua thông tin đại chúng các tỉnh có tình trạng tu sĩ phật giáo đang sử dụng bằng Phổ thông trung học giả. Để cử tri không còn hoang mang cũng như củng cố niềm tin đối với phật giáo, đề nghị quý cấp lãnh đạo chỉ đạo rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp tu sĩ phật giáo đang sử dụng bằng Phổ thông trung học giả nhằm mục đích khác, tránh tình trạng bằng giả len lỏi vào cửa phật, nếu phát hiện sẽ xử lý như thế nào về mặt giáo hội. (Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 3351/SGDDĐT-TCHC ngày 13/12/2024)

Hiện nay, việc quản lý, cấp phát, thẩm tra Văn bằng chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó:

- Về quản lý, cấp phát văn bằng: Văn bằng được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý cho các sở giáo dục và đào tạo. Sở GDĐT có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT (*khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT*).

- Về việc kiểm tra, rà soát những trường hợp sử dụng bằng THPT giả: việc xác minh tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ **khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân** (*điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT*).

- Về việc xử lý khi phát hiện văn bằng giả: cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ văn bằng (*khoản 2 Điều 25 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT*)

Như vậy việc yêu cầu xác minh văn bằng chứng chỉ thuộc trách nhiệm của các cơ sở tiếp nhận hồ sơ của công dân khi tuyển dụng hoặc tham gia các khóa học nâng cao ...; Sở GDĐT với chức năng, nhiệm vụ được quy định sẵn sàng thực hiện xác minh theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Để nhanh chóng, thuận tiện cho công việc này, theo quy định của cơ quan quản lý, hiện nay, Sở GDĐT Ninh Thuận đã thực hiện số hóa văn bằng tốt nghiệp THPT từ năm 2009 đến 2023; đang tiếp tục thực hiện cho các năm trước 2009 và những năm tiếp theo; đồng thời đã thực hiện công bố công khai trên trang tra cứu văn bằng tốt nghiệp THPT trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Ninh Thuận. Các Sở, ban, ngành... có thể **tự kiểm tra**, xác minh văn bằng tốt nghiệp THPT **trực tuyến** thông qua cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Ninh Thuận tại địa chỉ <http://ninhthuan.edu.vn>; vào mục **Tra Cứu/Văn bằng chứng chỉ** hoặc truy cập trực tiếp theo địa chỉ sau để thực hiện tra cứu thông tin văn bằng tốt nghiệp THPT:

<http://qlvb.ninhthuan.edu.vn/VanBang/TraCuuVanBangTheoPhongBan>”

(*Lưu ý: chỉ cần gõ năm tốt nghiệp và tên thí sinh (tên thí sinh viết thường) là có thể tra được*) (*thực hiện theo khoản 1 điều 26 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT*).

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Theo Luật số: 30/2023/QH15 về lực lượng tham gia bảo vệ An ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua có hiệu lực ngày 01/07/2024, tại khoản 1 Điều 23 những người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết

định. Tuy nhiên mức hỗ trợ của địa phương vẫn còn thấp, họ thường xuyên có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã; kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn. Do vậy đề nghị tỉnh quan tâm thêm hỗ trợ kinh phí cho lượng lượng này. (Công an tỉnh trả lời tại Công văn số 2735/CAT-PV01 ngày 13/12/2024)

Đối với mức hỗ trợ hàng tháng hiện tại theo Nghị quyết số 07/2024/NQ- HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quá trình tham mưu xây dựng Nghị quyết, Công an tỉnh đã căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện kinh tế xã hội, ngân sách của địa phương để đề xuất mức hỗ trợ cho phù hợp; ngoài chế độ hỗ trợ hàng tháng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở còn được hưởng thêm các chế độ mới so với lực lượng Bảo vệ dân phố (cũ) như: hỗ trợ 50% mức đóng Bảo hiểm y tế; hỗ trợ 10% mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ tiền ốm đau, tai nạn, thương tích, chết trong khi thực hiện nhiệm vụ; bồi dưỡng 50.000đ/ngày khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm; bồi dưỡng 100.000đ/ngày khi thực hiện nhiệm vụ ngày nghỉ, ngày lễ; hỗ trợ tiền ăn bệnh lý 50.000đ/người/ngày đối với trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ và chế độ, chính sách khác quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 07. Ngày 30/9/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về điều chỉnh, phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2024 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 về việc điều chỉnh, phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương để thực hiện nhiệm vụ; trong đó phân bổ kinh phí bổ sung nội dung chi hỗ trợ, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (bao gồm cả truy lĩnh) với tổng số tiền là 2.901.328.600đ. Hiện nay Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã hoàn tất thủ tục để chi trả hỗ trợ hàng tháng; đồng thời hiện có 31/62 xã, phường, thị trấn đã thực hiện chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (50%) và một số địa phương đã thực hiện việc chi trả chế độ tuần tra đêm cho lực lượng này. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí chi các khoản trên cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; ngoài ra tranh thủ các nguồn kinh phí khác như xã hội hóa để hỗ trợ, động viên thêm cho lực lượng này. Trên cơ sở ý kiến của cử tri trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, căn cứ vào tình hình ngân sách của địa phương thời gian tới để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng này phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của cử tri.

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Đường dây điện ở số nhà 42 Trần Thi đã quá tải, các hộ dân sinh sống nhiều nên trụ điện không đủ sức kéo đường dây điện. Ông Trương Văn Hồng, Khu phố 3, phường Tấn Tài (cũ) đã liên hệ Điện lực Ninh Thuận và đã được hướng dẫn (gửi đơn vào Sài Gòn) thì được Tổ điện thi công bắt thêm 04 trụ để tải đường dây điện nhưng hiện tại đường dây điện vẫn không được di dời qua 04 trụ này mà đang đi qua mái nhà của gia đình ông, khi có mưa lớn, sấm chớp rất nguy hiểm đến tính mạng và dễ xảy ra cháy nổ. Cử tri tha thiết các cấp có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp yêu cầu Điện lực phải có trách nhiệm trong việc di dời đường dây điện cũng như có các biện pháp giải quyết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. (Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại Công văn số 5064/PCNT-KD ngày 13/12/2024)

Qua xác minh nội dung kiến nghị của Ông Trương Văn Hồng ghi nhận: Hiện tại có một số nhánh dây điện băng ngang qua mái tôn nhà Ông để cấp điện cho các hộ dân trong hẻm 42 Trần Thi, gồm 01 (một) nhánh dây trước công tơ và 02 (hai) nhánh dây sau công tơ đầu nổi tại trụ 473TC/189, thuộc lưới điện hạ áp trạm TẤN TÀI 7 để cấp điện cho 03 hộ dân trong hẻm

42 Trần Thi. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, ngày 09/12/2024 Công ty Điện lực Ninh Thuận đã làm việc với các hộ dân và thực hiện di dời 03 (ba) nhánh dây băng qua nhà Ông Trương Văn Hồng trong hẻm 42 Trần Thi đến các trụ TTài 7/A01/A01 và TTài 7/A01/A02 để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sử dụng điện.

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Kiến nghị việc đổi tên Chợ Phan Rang ngày nay thành Chợ Dinh để lưu giữ nét lịch sử của tỉnh, thành phố và cũng như lưu truyền chứng tích lịch sử của tỉnh. (Thuộc thẩm quyền TP PRTC)

- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Ngày 11/11/2024 bà Lê Thị Thịnh-KP3, Đạo Long đi khám bệnh tiêu chảy, chóng mặt tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhưng khi khám thì y, bác sĩ bảo Trung tâm Y tế không có thuốc tiêu chảy và chuyển bà xuống Bệnh viện tỉnh. Tại đây bà đã làm các xét nghiệm và được bác sĩ cho uống thuốc, nhưng một lần nữa Bệnh viện cũng không có thuốc bổ sung cho bệnh tiêu chảy. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 5787/SYT-KHNVTC ngày 12/12/2024)

- Tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang –Tháp Chàm: ngày 11/11/2024 bà Lê Thị Thịnh, KP3, phường Đạo Long có đến khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang thuộc Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang – Tháp Chàm. Tại đây, bệnh nhân được thăm khám và chẩn đoán tiêu chảy cấp có mất nước, trường hợp vượt khả năng chuyên môn vì phòng khám không có lưu bệnh nội trú nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: Bệnh viện ghi nhận Lê Thị Thịnh đến khám vào lúc 9h12 ngày 11/11/2024 vì tiêu chảy; toa thuốc điều trị có Ciprofloxacin 500mg, Alverincitrat 40mg, Piracetam 400mg, Magie B6, Omeprazol 40mg, Varogel. Theo ý kiến của Hội đồng chuyên môn bệnh viện, việc điều trị tiêu chảy theo toa thuốc như trên là đầy đủ và phù hợp, không có tình trạng thiếu thuốc hoặc không có thuốc như phản ánh của cử tri. Bệnh viện luôn đảm bảo quyền lợi của người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân có thể BHYT, đáp ứng nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường năng lực chuyên môn để phục vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

- Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long: Đề nghị Bệnh viện tỉnh có kế hoạch thường xuyên giám sát, kiểm tra các trang thiết bị nhất là nhà vệ sinh không để các vòi nước chảy tràn lan làm ảnh hưởng đến khâu vệ sinh và tài sản của Bệnh viện. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 5787/SYT-KHNVTC ngày 12/12/2024)

Sở Y tế xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và trả lời như sau:

- Đối với công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiết kiệm điện, nước: Ngay từ đầu năm 2024, bệnh viện đa khoa tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 321/KH-BVT ngày 02/02/2024 về việc tổ chức kiểm tra sử dụng điện, nước, công tác phòng chống cháy, nổ, phòng cháy chữa cháy năm 2024. Bên cạnh đó, công tác sử dụng tiết kiệm điện, nước đã được đưa vào quy chế thi đua khen thưởng của Bệnh viện. Định kỳ hàng tuần, Bệnh viện tổ chức kiểm tra và lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm sử dụng tiết kiệm điện, nước và công tác phòng cháy chữa cháy. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm và đảm bảo công tác sửa chữa các thiết bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất để phục vụ bệnh nhân.

- Đối với công tác sửa chữa nhà vệ sinh bị xuống cấp: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh của bệnh nhân trong thời gian tới, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có báo cáo, đề xuất nhu cầu vốn sửa chữa các nhà vệ sinh bị hư hỏng tại Bệnh viện với kinh phí dự kiến 965 triệu đồng. Trong thời gian chờ bố trí kinh phí, Sở Y tế sẽ chỉ đạo Bệnh viện sẽ tiếp tục kiểm tra, sửa chữa khắc phục các nhà vệ sinh bị hư hỏng nhẹ để kịp thời đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- **Kiến nghị của cử tri phường Đạo Long:** Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến các dự án treo hoặc quy hoạch lâu năm để bà con yên tâm và được vay vốn với số tiền lớn hơn để bà con đầu tư sản xuất nông nghiệp, vì đến ngân hàng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) có quy hoạch nên số vốn vay rất ít, kính mong các cấp, các ngành quan tâm cho bà con nông dân. (Thuộc thẩm quyền TP PRTC)

- **Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải:** Các dự án đã lâu năm, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện gồm: Dự án khu nghỉ dưỡng Điện lực (phường Mỹ Hải) và Dự án khu tổ hợp khách sạn, nhà hàng Quê Hương (phường Mỹ Đông), đề nghị cấp trên xem xét. (Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại Công văn số 6185/SKHĐT-ĐTGS ngày 13/12/2024)

1. Dự án Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực (phường Mỹ Hải):

Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (sau đây gọi là Công ty Điện Lực) được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 21/5/2008 và cấp điều chỉnh lần 01 ngày 12/12/2013, cấp điều chỉnh lần 02 ngày 14/7/2017, với diện tích đất khoảng 30.196m²; tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động trong năm 2010.

Dự án hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý, UBND tỉnh phê duyệt giá đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 19/8/2010, Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 cho Công ty thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 469192 ngày 22/8/2018; Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 52/GPXD ngày 28/6/2017; tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm. Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra và có Kết luận số 344/KL-STNMT ngày 19/01/2022; theo đó dự án chậm tiến độ sử dụng đất. UBND tỉnh có Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (đến tháng 02/2024). Hết thời gian gia hạn nhưng Công ty Điện Lực chưa hoàn thành dự án (mới triển khai san lấp mặt bằng và dựng các vách tôn tạm xung quanh phạm vi dự án làm tường thành) để đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 254 và điểm 8 Khoản 1 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 (trước đây là điểm i khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013).

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất đối với dự án theo quy định.

2. Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại nhà hàng khách sạn Quê Hương (phường Mỹ Đông):

Dự án của Công ty TNHH Quê Hương được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 30/01/2013, điều chỉnh lần 3 ngày 30/6/2019 và UBND tỉnh cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 4 số 501/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 với quy mô gồm: Xây dựng khối tòa tháp cao 39 tầng, tầng hầm và các công trình phụ trợ khác. Diện tích 8.605m²; tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng; tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong 24 tháng kể từ ngày 16/6/2022 (tức hoàn thành tháng 6/2024).

Quá trình triển khai dự án có vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (công văn số 1973/UBND-QHXD ngày 28/4/2014, thông báo số 1950/TB-VPUB ngày 17/11/2014; thông báo số 332/TB-VPUB ngày 10/3/2015) giao UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm kiểm tra, giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm trái phép,... Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được giải quyết, chủ đầu tư đã dựng hàng rào bằng tôn xung quanh để bảo vệ, triển khai thi công phần thô 5 căn đơn nguyên của khu Bungolow; đã nộp tiền thuê đất với tổng số tiền là 3.835.565.703 đồng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện dự án

gặp khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ nói trên đó là việc tranh chấp đất đai và thừa kiện kéo dài cho đến hôm nay của bà Trần Thị Dồn và các đương sự.

Theo ý kiến các ngành, địa phương dự án đã được UBND tỉnh giao đất cho thuê đất, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai. Việc chậm tiến độ đầu tư ngoài nguyên nhân do tranh chấp thì chủ đầu tư có thay đổi quy mô đầu tư so với dự án đã được duyệt, cụ thể: Công ty có hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy mô dự án (công trình cao 39 tầng xuống 27 tầng...) nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, phương án phòng cháy chữa cháy và kiến trúc của dự án. *Sở Kế hoạch và Đầu tư* đã lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương và có văn bản số 5965/SKHĐT-ĐTGS ngày 04/12/2024 báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh.

Đồng thời, ngày 13/12/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5884/KH-UBND về kiểm tra, giám sát các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, các ngành sẽ kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, xử lý vi phạm (nếu có) đối với dự án theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Dự án khu du lịch Hải Long giá đền bù chưa thỏa đáng cho người dân trong khu vực bị thu hồi, đề nghị xem xét mức hỗ trợ cao hơn cho người dân. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

- Về giá bồi thường dự án KDL Hải Long: đã được UBND tỉnh phê duyệt tại thời điểm năm 2022 (giá đất được quy định tại thời điểm ban hành).

- Căn cứ quy định: điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định “Giá đất cụ thể được sử dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất” và căn cứ quy định tại Điều 15 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu du lịch Hải Long.

- Theo đó giá đất để tính tiền bồi thường: Là giá đất cụ thể theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 và được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 5 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP: Bảng giá đất trong Bảng giá các loại đất kỳ 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Như vậy, căn cứ Quyết định đã ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác áp giá đền bù để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án (KDL Hải Long) thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, cận nghèo theo Đề án 384 của Tỉnh với điều kiện nhà phải là đất ở hợp pháp và phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tiêu chí này gây khó khăn cho người nghèo, cận nghèo, do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn quy định đất ở hợp pháp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để có điều kiện được xây dựng nhà. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân là đất phải sử dụng ổn định, được UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận không có tranh chấp, đảm bảo đủ điều kiện và thuộc trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Để cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 6419/STNMTĐĐ ngày 15/12/2024 gửi đến các huyện, thành phố về hướng dẫn địa phương về các thủ tục liên quan đến đất ở cho hộ nghèo, cận nghèo chưa có nguồn đất ở hợp pháp.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Về cải cách hành chính về thủ tục đất đai: việc gia hạn quyền sử dụng đất và thay đổi địa giới hành chính thì nên giải quyết chung một lần, không nên tách thành hai lần gây mất thời gian cho người dân. Đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6506/STNMT-VP ngày 19/12/2024)

Hiện nay, hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa cho phép thực hiện tiếp nhận đồng thời nhiều thủ tục. Do đó, trong quá trình soạn thảo, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; không có cơ sở thể thiết lập quy trình gộp đối với các thủ tục nộp đồng thời trên hệ thống của Chính phủ.

Tuy nhiên, để có giải pháp hỗ trợ người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố linh động tiếp nhận, chủ động phối hợp giải quyết theo hướng tốt nhất cho người dân khi đến tham gia các thủ tục hành chính phù hợp theo thời gian quy định.

Trên cơ sở Luật đất đai năm 2024 cho phép thực hiện đồng thời nhiều thủ tục. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền tái cấu trúc quy trình gộp trên hệ thống của Chính phủ.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Vấn đề cắt khẩu, nhập khẩu theo kết hôn của các hộ dân có nhà trên đất nông nghiệp đang gặp nhiều bất cập, đề nghị các cấp tạo điều kiện để nhân dân được cắt khẩu, nhập khẩu theo kết hôn. (Thuộc thẩm quyền TP PRTC)

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Ninh Thuận đã xác định kinh tế Biển là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nhằm phát triển kinh tế của Tỉnh nên việc nuôi trồng thủy sản cần phải được quan tâm và đầu tư đúng mức, đạt hiệu quả cao. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Trong thời gian qua, Tỉnh đã không ngừng tập trung đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững theo hướng ra biển. Cụ thể, tỉnh Ninh Thuận đã tích hợp Quy hoạch vùng nuôi thủy sản trên biển công nghệ cao với 02 vùng chức năng C1 Và C2; trong đó Vùng C1 với diện tích khoảng 700,6 ha - khu nuôi trồng thủy sản chuyên canh (đã trừ diện tích chông lán); Vùng C2 với diện tích 1.295,63 ha - khu phát triển điện gió kết hợp nuôi trồng thủy sản biển; Ban hành Kế hoạch số 2927/KH-UBND ngày 01/7/2024 về phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030. Trong tháng 12/2024, Tỉnh hoàn thiện Đề án Quản lý và Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi Đề án được thông qua sẽ làm cơ sở cho việc cấp phép, giao mặt nước biển nuôi trồng thủy sản và xác nhận đăng ký nuôi thủy sản lồng bè theo quy định, giúp giải quyết những khó khăn trong phát triển nuôi trồng thủy sản.

Ngày 12/8/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng sản xuất tôm giống ứng dụng công nghệ cao An Hải và vùng sản xuất tôm bố mẹ ứng dụng công nghệ cao Sơn Hải đến năm 2030 tại Quyết định số 607/QĐ-UBND và Kế hoạch số 3656/KH-UBND. Đồng thời, hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản thuộc Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thực hiện quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trọng điểm, vùng sản xuất giống thủy sản tập trung của tỉnh là khu vực An Hải và Nhơn Hải, kết quả quan trắc được

thông báo kịp thời đến địa phương và các cá nhân, tổ chức hoạt động nuôi trồng thủy sản tại 02 khu vực trên biết và chủ động phương án sản xuất.

Ngoài ra, Tỉnh đã và đang kêu gọi thu hút các nhà đầu tư nuôi biển bằng công nghệ lồng nuôi hiện đại (lồng HDPE); đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu sản xuất tôm giống ứng dụng công nghệ cao An Hải (168ha) và vùng sản xuất giống tôm bố mẹ ứng dụng công nghệ cao Sơn Hải (38ha); ưu tiên ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nuôi vùng biển hở, nước sâu gắn với du lịch,...

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị Trung ương bổ sung vào Luật bảo vệ môi trường các biện pháp chế tài đủ mạnh nhằm răn đe những hành vi gây nguy hại, ô nhiễm môi trường biển. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, theo đó, Luật Bảo vệ môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời. Bảo vệ môi trường nước biển đã được quy định tại Điều 11 Luật Bảo vệ môi trường.

Nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường đã được quy định tại 04 Điều (từ Điều 160 đến Điều 163) Chương XIV, trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trên cơ sở đó, ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó tại Điều 36 đã nêu rõ các vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí trên biển kèm theo chế tài xử lý.

Ngoài ra, các biện pháp chế tài để răn đe những hành vi gây nguy hại, ô nhiễm môi trường biển đã được Chính phủ quy định chi tiết tại các Nghị định: số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể tại Mục 3 (vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển), Chương II; số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể: tại khoản 14, 15, 16, 17, 18, 19 Điều 3.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị nghiên cứu có giải pháp hạn chế xây dựng các công trình nhà hàng, khách sạn che khuất tầm nhìn ra biển. (Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 4667/SXP-VP ngày 11/12/2024)

- Khu vực dọc bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ trước đây được phê duyệt quy hoạch với mục tiêu là định hình và phân chia chức năng thành một khu du lịch bãi biển và khai thác dịch vụ giải trí phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, đảm bảo tính khả thi trong điều kiện về năng lực và kinh tế của các nhà đầu tư và đáp ứng nhu cầu tại thời điểm lập quy hoạch với mật độ xây dựng thấp (15% – 30%) và tầng cao thấp (tầng cao xây dựng trung bình từ 1 – 4,5 tầng). Theo đó, đến nay tại khu vực hình thành các dự án du lịch Resorts nghỉ dưỡng thấp tầng, xây dựng công trình dân trí và có tường rào bao quanh che chắn tầm nhìn ra biển từ trục đường Yên Ninh. Từ đó, dẫn đến tính hiệu quả sử dụng đất chưa cao, chưa tạo được điểm nhấn đặc sắc trong không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực, chưa thể hiện được vai trò là khu vực trung tâm, vị trí chiến lược để tạo động lực thúc đẩy tiềm năng phát triển ngành du lịch của tỉnh nói riêng và sự phát triển chung của Ninh Thuận.

- Hiện nay, theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt tại Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, khai thác tận dụng tối đa lợi thế khu vực như vị trí giáp biển, gần trung tâm thành phố để xây dựng định hướng phát triển thành một khu hỗn hợp du lịch đô thị, công viên công cộng, thương mại dịch vụ du lịch ven biển theo định hướng phát triển chung của Tỉnh. Các dự án resort, dịch vụ du lịch được điều chỉnh theo hướng tăng tầng cao, giảm mật độ, tăng khoảng cách giữa các công trình (từ 100 – 150m) để đảm bảo không gian trống cho thông thoáng, lối tiếp cận công cộng và tầm nhìn ra biển được thiết kế đa dạng, phong phú cho từng khu vực dọc suốt dải đất ven biển phía Đông đường Yên Ninh, mang đến trải nghiệm độc đáo về không gian và cảnh quan cho người thụ hưởng.

- Tổ chức các không gian xanh mở như quảng trường, công viên cây xanh tập trung, công viên theo tuyến kết hợp trực đi bộ dọc bãi cát, cùng với các lối xuống biển được kết nối từ trục đường Yên Ninh nhằm tạo nên không gian mở công cộng xen cài với các khu vực dịch vụ du lịch, tăng khả năng tiếp cận biển, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và khách du lịch, tăng tính kết nối về mặt kinh tế xã hội và tạo điều kiện cho hoạt động du lịch cộng đồng của dân cư địa phương được thụ hưởng lợi ích từ định hướng điều chỉnh quy hoạch của khu vực.

- Nâng cấp mở rộng lộ giới trục đường đi bộ ven biển thành 13m và kết hợp tổ chức không gian cây xanh có bề rộng từ 15 – 25m dọc các dự án du lịch để phục vụ cộng đồng (đi bộ, đi xe đạp, thể dục thể thao, không gian vui chơi,..).

- Các nội dung của quy hoạch nêu trên cũng đã được cập nhật vào các quy hoạch cấp trên tại khu vực như Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm được phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ đã được Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và đang chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Đề nghị nghiên cứu phát triển thêm không gian như: các công viên ven biển... nhằm phục vụ sinh hoạt thể dục thể thao cho người dân. (Thuộc thẩm quyền TP PRTC)

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Người dân rất mong cơ quan chức năng quan tâm đúng mức đến cấp mẫu giáo vì đây là độ tuổi hình thành nhân cách con người. (Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 3351/SGDDT-TCHC ngày 13/12/2024)

Xác định tầm quan trọng của việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ em trong độ tuổi mầm non; trong nhiều năm qua, Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp đã hết sức quan tâm đầu tư phát triển giáo dục mầm non. Tại tỉnh Ninh Thuận, mạng lưới giáo dục mầm non cũng đã không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu Nhân dân và góp phần đầy mạnh chăm lo cho thế hệ trẻ.

2.1. Kết quả đạt được

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 89 trường mầm non, mẫu giáo. Trong đó có 63 trường mầm non, mẫu giáo công lập và 26 trường tư thục (tăng 01 trường tư thục thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm); đồng thời, còn có 256 cơ sở độc lập tư thục loại hình nhóm trẻ độc lập, lớp mầm non độc lập và lớp mẫu giáo độc lập tư thục (tăng 04 cơ sở so với năm học 2023-2024).

Trong những năm học qua, 100% trẻ em mẫu giáo trong các trường công lập và trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng chế độ ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP

ngày 08/9/2020 của Chính phủ về Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; đồng thời Sở GDĐT cũng đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 về việc Quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục trong năm 2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng được các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ cho trẻ thuộc đối tượng thụ hưởng.

Hàng năm, các địa phương đều ưu tiên nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia, lồng ghép và phối hợp với các nguồn vốn, các chương trình, dự án tại địa phương để tập trung xây dựng trường, lớp học và mua sắm các thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho cấp học mầm non. Cụ thể:

- Năm học 2022-2023, Sở GDĐT đã đầu tư mua sắm một số danh mục đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài trời cho 56 trường mầm non, mẫu giáo của 7 huyện, thành phố với tổng kinh phí là hơn 15,444 tỷ đồng; đồng thời, các huyện, thành phố cũng đã ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tu sửa, cơ sở vật chất, xây dựng mới phòng học và một số hạng mục khác phục vụ cho năm học 2022-2023 với tổng kinh phí hơn 1,233 tỷ đồng.

- Năm học 2023-2024, toàn tỉnh được đầu tư xây mới, sửa chữa phòng học, phòng bảo vệ, nhà vệ sinh cho giáo viên - trẻ và các hạng mục khác với tổng kinh phí 3,984 tỷ đồng. Sở GDĐT đã đầu tư mua sắm 10 loại thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong lớp và 4 loại đồ chơi ngoài trời cho 64 trường mầm non, mẫu giáo của 7 huyện, thành phố với tổng kinh phí là hơn 15,539 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi tiết kiệm để có kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị, máy móc (máy tính, máy photo), đồng thời, được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp hiện vật và tiền mặt để tu sửa cơ sở vật chất, cải tạo sân chơi,... với tổng kinh phí hơn 2,174 tỷ đồng.

Hàng năm, Sở GDĐT đều chỉ đạo các địa phương, các nhà trường chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ; chú trọng công tác đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ và không có trường hợp ngộ độc thực phẩm, xâm hại thân thể trẻ xảy ra trong các nhà trường. Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ với nhiều hình thức đa dạng từ nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ từ sự đóng góp của giúp tăng tỉ lệ trẻ ăn trưa tại trường, góp phần phục hồi suy dinh dưỡng trẻ em và duy trì tỉ lệ chuyên cần trẻ em đi học, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng DTTS. Nhờ vậy, tỉ lệ trẻ mầm non bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi và trẻ thừa cân, béo phì ở cuối năm học giảm nhiều so với năm học trước.

Hàng năm, Sở GDĐT đều chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non chủ động, tự chủ trong việc xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường dựa vào tình hình thực tế của địa phương, dựa vào điều kiện của nhà trường và khả năng của trẻ ở trường, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ, đặc biệt là quan tâm đến việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, giúp chuẩn bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, năng lực để vào học lớp 1.

2.2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Tuy nhiên, cấp học mầm non vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định, cụ thể:

- Hầu hết các cơ sở giáo dục mầm non công lập đều thiếu khối phòng phục vụ học tập cho trẻ (*phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng đa năng, phòng tư vấn tâm lý, phòng cho trẻ làm quen ngoại ngữ, tin học*); thiếu phòng vệ sinh cho CBQL, GV, NV và trẻ; thiếu khối phòng hành chính quản trị (*thiếu phòng làm việc của CBQL, NV, ...*); chưa có

bếp ăn để tổ chức cho trẻ ăn bán trú hoặc bếp ăn chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế trường MN và theo Điều lệ trường mầm non. Mặc dù được được xây dựng nhiều phòng học mới hằng năm, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay; diện tích phòng học đã được xây dựng trước đó ở một số nơi chưa đảm bảo và chưa đúng thiết kế theo quy định.

- Mặc dù các cơ sở giáo dục mầm non đã thực hiện nhiều biện pháp như: huy động gạo, thực phẩm từ phụ huynh để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ mầm non, nhưng trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi ở vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn (huyện Bắc Ái: 10,4% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 16,93% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi). Nguyên nhân chủ yếu là chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở nhà chưa đáp ứng, do các trường ở vùng này sử dụng kinh phí tổ chức cho trẻ ăn bán trú chủ yếu từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP (160.000 đồng/tháng/trẻ, trung bình mỗi ngày trẻ được tiền ăn của trẻ là 7.200-7.300 đồng/ngày), khó đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày cho trẻ tại trường, trong khi nhà trường không thu được từ phụ huynh để tăng thêm dinh dưỡng cho bữa ăn của trẻ.

2.3. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ưu tiên nguồn lực từ các Chương trình MTQG, Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030, để đầu tư cho cấp học mầm non. Tập trung đầu tư cho cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã, huyện, thị trấn thuộc miền núi, biên giới, hải đảo. Đồng thời, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập; tiếp tục cải tạo, nâng cấp trường lớp, cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là tăng số lượng trường mầm non tư thục.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em; Phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. bảo đảm 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chất lượng Chương trình giáo dục mầm non và phát triển Chương trình giáo dục của nhà trường. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non, chú trọng tổ chức thực hiện các hoạt động thực hành, trải nghiệm, học thông qua hoạt động chơi là chủ đạo; bảo đảm điều kiện môi trường giáo dục, thời gian tổ chức các hoạt động cho trẻ ở ngoài trời và trong lớp theo chế độ sinh hoạt hằng ngày để giúp trẻ phát triển toàn diện; nâng chất lượng tăng cường chuẩn bị tốt tiếng Việt cho trẻ em mầm non trước khi vào lớp một.

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Về hoạt động diễn tập của Trung đoàn 937 đề nghị nghiên cứu có hướng bay ra ngoài nội thành Phan Rang- Tháp Chàm, xa các khu vực có Bệnh viện để không ảnh hưởng đến bệnh nhân. (Trung đoàn Không quân 937 trả lời tại Công văn số 229/TĐ-TM ngày 17/12/2024)

- Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trước yêu cầu cấp bách của tình hình trong nước và khu vực, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Trung đoàn 937 với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển và hải đảo từ vĩ tuyến 13° (ngang TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đến hết lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề của đơn vị.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trên, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 937 phải thường xuyên tổ chức huấn luyện bay sát với thực tế chiến đấu. Do vậy, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu là thường xuyên, liên tục và không thể thay đổi.

- Vị trí đóng quân của Trung đoàn 937 là cố định tại sân bay Phan Rang, nằm trong địa giới hành chính TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Cách trung tâm thành phố khoảng 09 km về phía Tây - Bắc. Đơn vị không thể thay đổi vị trí đóng quân, nên khi có hoạt động huấn luyện bay sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. - Hoạt động bay của Trung đoàn 937 phải chấp hành nghiêm Quy chế bay trong khu vực sân bay Phan Rang số: 6175/QC-PKKQ ngày 04/12/2023 đã được Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phê chuẩn; Giáo trình huấn luyện chiến đấu máy bay Su-22 (loại máy bay Trung đoàn đang sử dụng) số: 355.7/QĐND-2016 do Quân chủng PK-KQ ban hành. Quy định cụ thể đường bay, khu vực hoạt động, bài bay, các tham số về tốc độ, độ cao của từng nội dung huấn luyện. Điều này là quy định bắt buộc, đơn vị không được phép tự ý thay đổi.

- Xuất phát từ những thực tế trên, cùng với tinh thần tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, Trung đoàn 937 sẽ tính toán, lựa chọn các bài bay, thời gian bay, độ cao bay, khu vực hoạt động... phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành để giảm tối đa ảnh hưởng của hoạt động bay đến các khu vực bệnh viện, đông dân cư. Trên đây là ý kiến trả lời của Trung đoàn 937, kính mong chính quyền các địa phương, nhân dân trên địa bàn hiểu, chia sẻ và tiếp tục giúp đỡ đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển và hải đảo Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Kiến nghị của cử tri xã Thành Hải: Hiện nay, tại ngã tư Phan Đăng Lưu giao nhau với đường Đồng Đậu, lưu lượng xe ô tô lưu thông rất đông, học sinh và người dân đi lại rất mất an toàn, nhất là vào giờ học sinh đi học và đi về nhà. Kiến nghị cấp có thẩm quyền lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để người dân đi lại được an toàn hơn. (Thuộc thẩm quyền TP PRTC)

6. Tổ 9, Tổ 10, Tổ 11 (Huyện Ninh Phước)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với Công ty điện gió Chính Thắng giải quyết dứt điểm việc thu hồi diện tích đất nhỏ lẻ còn lại của 40 hộ dân (khoảng 1ha/63 thửa) tại thôn La Chử đã kéo dài nhiều năm sau khi thu hồi đất của người dân để làm dự án điện gió. Vì hiện nay các diện tích nhỏ lẻ nằm rải rác, người dân không thể canh tác, sản xuất được, đời sống gặp nhiều khó khăn, các cơ quan chức năng đã trả lời nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, còn dùn đẩy trách nhiệm, vụ việc này gây bức xúc và mất lòng tin đối với các hộ dân có liên quan. (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Sở Nông nghiệp có kế hoạch liên thông các hồ chứa nước, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân, hiện nay hệ thống kênh Nam hiện có 15/16 trạm bơm do Công ty Khai thác các công trình thủy lợi vận hành, có 15 trạm thì người dân không phải trả tiền điện sản xuất, riêng trạm bơm cây Mun (thuộc HTX Hữu Đức) phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của 3 thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức giao cho địa phương quản lý, người dân phải tự bỏ tiền để trả tiền điện vận hành là không đảm bảo công bằng cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức quan tâm đầu tư trạm bơm cây Mun (thuộc HTX Hữu Đức) để phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp cho 114 ha/160 hộ của đồng bào người Chăm thuộc 3 thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo sự công bằng cho người dân trong sản xuất nông nghiệp được hưởng lợi từ chính sách của nhà nước. (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại Công văn số 864/CTKTTL-QLNCT ngày 11/12/2024)

1. Về kiến nghị liên thông hồ các hồ chứa nước, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân, Công ty xin thông tin một số nội dung sau: Hiện nay dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 và giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; một trong những mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường ống chuyển nước từ hồ chứa nước Sông Than tới hồ chứa Lanh Ra để bổ sung nước tưới cho cây trồng trên địa bàn xã Phước Vĩnh, huyện Ninh Phước; thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027.

2. Đối với kiến nghị đầu tư trạm bơm cây Mun Trạm bơm cây Mun trên địa bàn xã Phước Hữu lấy nước từ kênh Thê có diện tích nhà trạm bơm khoảng 10m², hiện trạng nhà trạm bơm đã xuống cấp, hư hỏng nặng và có nhiều máy bơm nhỏ lẻ (tổng cộng 13 máy bơm của các hộ dân tự lắp đặt với công suất chỉ từ 0,75+3,75KW, đường ống đáy có đường kính D60-D100); trạm bơm đang lấy nước từ kênh Thê là tuyến kênh nhánh của kênh Nam thuộc hệ thống thủy lợi Nha Trinh để bơm nước tưới cho khoảng 60ha lúa trên địa bàn xã Phước Hữu. Hiện nay Trạm bơm Cây Mun và tuyến kênh Thê đang được UBND tỉnh giao cho địa phương quản lý.

UBND huyện Ninh Phước báo cáo tại văn bản số 804/BC-UBND ngày 17/12/2024

Để giải quyết vấn đề này, UBND huyện sẽ tổ chức buổi làm việc với các phòng chuyên môn của huyện, UBND xã Phước Hữu và HTX Hữu Đức nhằm thống nhất phương án quản lý và đầu tư, đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Cử tri thắc mắc và chưa hiểu rõ quy định chuyển tuyến từ cấp xã lên huyện và tỉnh nên còn nhiều thắc mắc, lý do vì sao một số xã trên cùng địa bàn huyện, thành phố lại được đến khám trực tiếp tại bệnh viện huyện và tỉnh, một số xã lại không được mà cần phải có giấy chuyển viện, đề nghị Sở Y tế giải thích cho người dân được rõ. (Sở Y tế trả lời tại Công văn số 5787/SYT-KHNVTC ngày 12/12/2024)

Sở Y tế xin tiếp thu ý kiến của cử tri và xin trả lời như sau:

Theo quy định Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế đã được thông tuyến huyện về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), nghĩa là người dân được khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào thuộc tuyến huyện trong phạm vi tỉnh và được khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi toàn quốc. Từ ngày 01/01/2021, người tham gia bảo hiểm y tế được thông tuyến tỉnh toàn quốc, nghĩa là được khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc.

Việc thực hiện thủ tục chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có quy định:

Về hình thức chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liên kê theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1 hoặc chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới hoặc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến. *(Trừ các trường hợp bệnh nhân nặng cần cấp cứu, điều trị khẩn cấp).*

Ngoài việc áp dụng chuyển tuyến theo một trong các hình thức nêu trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh trong tỉnh được quy định như sau:

- Trạm Y tế các phường Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Thanh Sơn, Đài Sơn, Mỹ Bình và xã Thành Hải thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang- Tháp Chàm được chuyển tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Trạm Y tế các xã An Hải, Phước Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước; Trạm Y tế các xã Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải được chuyển tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (đối với bệnh chuyên khoa).

- Trạm Y tế các xã Phước Thuận, Phước Vinh, Phước Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước; Trạm Y tế các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn; Trạm Y tế xã Phước Trung thuộc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái được chuyển tuyến trực tiếp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở 2) hoặc bệnh viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (đối với bệnh chuyên khoa)

Như vậy, người tham gia BHYT thuộc các xã, phường còn lại (ngoài quy định nêu trên), khi đến khám bệnh ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa thì phải có giấy chuyển tuyến theo quy định.

Hiện nay, Bộ Y tế đã có Công văn số 7925/BYT-BH ngày 09/12/2024 của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế gửi lấy ý kiến Sở Y tế các tỉnh, thành phố về dự thảo Thông tư mới thay thế Thông tư số 40/2015/TT-BVT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; trong đó cho phép các bệnh viện chuyên khoa có khoa khám bệnh đa khoa được tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và người tham gia BHYT được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa ban đầu tại các bệnh viện chuyên khoa.

Ngay sau khi Thông tư mới của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành; Sở Y tế sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, đặc biệt giá Táo xanh rất thấp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của nông dân. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông sản nói chung và chế biến ra các sản phẩm từ Táo xanh nói riêng để nâng cao giá trị, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, giúp nông dân an tâm sản xuất. (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trả lời tại Công văn số 1752/TTXT-ĐT ngày 14/12/2024)

Trong năm 2024, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã tập trung đẩy mạnh công tác kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP đặc thù của tỉnh đạt kết quả tích cực. Trong năm, đã tổ chức thực hiện 13 hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ 225 lượt doanh nghiệp trong tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu, kết nối sản phẩm tại các sự kiện xúc tiến, quảng bá trong và ngoài tỉnh; nổi bật là phối hợp tổ chức sự kiện kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp trong tỉnh với Tập Đoàn Central Retail Việt Nam, kết quả đã có 20 doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng với Tập đoàn để đưa các sản phẩm vào chuỗi hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc; tổ chức thành công sự kiện Hội nghị đón tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tại Tỉnh, giao dịch mua hàng với các địa phương khu vực Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận, với sự tham gia của 25 đại biểu là Lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc và 64 doanh nghiệp, hợp tác xã của các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định tham gia sự kiện. Qua đó, đã có 18 Doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để tiếp tục xúc tiến kết nối xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ 94 doanh nghiệp tham gia Sàn thương mại điện tử của tỉnh với 368 sản phẩm được giới thiệu trên Sàn thương mại điện tử của tỉnh (<https://sanphamninhthuan.vn>). Đến nay, nhiều mặt hàng nông sản đã được xuất khẩu như:

nhân điều, nha đam, măng tây, hành tím, táo xanh, táo sậy. Đặc biệt, các sản phẩm chế biến từ nha đam của Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt đã xuất qua 22 quốc gia, với tổng giá trị khoảng 3,5 triệu USD/năm.

Hiện nay, một số nhà máy, cơ sở sản xuất đang đầu tư sản xuất chế biến các sản phẩm từ nho, táo nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến. Qua tổng hợp báo cáo của các cơ sở chế biến, tổng sản lượng táo qua chế biến cung cấp ra thị trường khoảng 45 tấn táo sậy/năm (tương đương khoảng 270 tấn táo tươi nguyên liệu/năm), giá táo bình quân khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm, ổn định đầu ra cho các nhà vườn. Đồng thời, qua khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tại Chợ đầu mối nông sản tại thành phố Thủ Đức với lượng tiêu thụ mặt hàng nông sản (táo, nho) của Ninh Thuận khoảng 20 tấn/ngày.

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực có lợi thế như lĩnh vực chế biến nông sản. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm của tỉnh bao gồm các sản phẩm sản xuất, chế biến nông sản và mặt hàng nông sản tươi nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Vừa qua UBND tỉnh có ban hành dự thảo sơ bộ về khung giá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, tuy nhiên giá chuyển mục đích theo dự thảo là quá cao so với điều kiện kinh tế và đời sống của Nhân dân Phước Sơn. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cân nhắc lại giá chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp để người dân Phước Sơn nói riêng và Nhân dân ở nông thôn nói chung đủ tài chính chuyển mục đích và xây dựng nhà ở, hạn chế tình trạng xây dựng nhà ở trái pháp luật trên đất sản xuất. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

- Việc xác định giá đất được quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1681/UBNDKTTTH ngày 17/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024.

- Căn cứ nguồn thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất; căn cứ các phương pháp định giá đất được quy định tại khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024; căn cứ trường hợp và điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất được quy định khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024, đơn vị tư vấn đã lựa chọn các phương pháp định giá đất phù hợp để xác định giá đất của từng loại đất.

- Theo kết quả đề xuất, giá đất một số khu vực, vị trí (trong đó có xã Phước Sơn) tăng nhiều lần so với mức giá được quy định tại Quyết định số 79/2024/QĐ UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nguyên nhân các khu vực, vị trí này tăng nhiều lần so với Bảng giá đất hiện hành do thực tế giao dịch chuyển nhượng hiện nay tại các khu vực, vị trí này tăng cao; đồng thời, Bảng giá đất hiện hành có mức giá tương đối thấp do được xây dựng từ năm 2020, bị khống chế bởi Khung giá đất (theo quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ) và chưa được điều chỉnh thường xuyên nên chưa phản ánh đúng giá trị thị trường. Tuy nhiên, việc lựa chọn các thông tin đầu vào căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cần định giá và các vị trí lân cận để đảm bảo hạn chế chênh lệch giá đất giữa khu vực, vị trí cần định giá và các khu vực, vị trí lân cận, trên cơ sở đó, điều chỉnh các yếu tố khác biệt giữa vị trí cần định giá với các thửa đất so sánh và đề xuất mức giá cho các khu vực, vị trí đảm bảo theo đúng quy định.

Nhất là, việc điều chỉnh tăng Bảng giá đất luôn bám sát theo lộ trình tiệm cận dần với giá thị trường để phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay khu vực từ Chùa Thiên Ninh đến rừng Chà – thôn Ninh Quý 2 và đến phần Sở - thôn Ninh Quý 1 có chiều dài khoảng 01 km, với hơn 100 hộ dân sinh sống nhưng chưa được lắp hệ thống nước sinh hoạt, gây nhiều bất tiện cho việc ăn uống, sinh hoạt của người dân. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã hai lần về quay phim làm phóng sự nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị Công ty nước sinh hoạt nông thôn tỉnh sớm lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt tại khu vực này để Nhân dân ăn uống, sinh hoạt được thuận lợi. (Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trả lời tại Công văn số 318/TTNSVSM TNT-QLKT ngày 12/12/2024)

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn báo cáo trả lời cụ thể như sau: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trong năm 2024 đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, trên cơ sở dự toán thu - chi năm 2024 và đã được Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 22/04/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư Sửa chữa Khu xử lý và mở rộng mạng đường ống cấp nước HTCN Phước Thiện, HTCN Phước An, huyện Ninh Phước (có hạng mục tuyến ống cấp nước cho khu vực từ Chùa Thiên Ninh đến Rừng Chà thuộc hai thôn Ninh Quý 1 Ninh Quý 2, xã Phước Sơn).

Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế chính sách mới quy định nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dành để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn là vốn đầu tư công nên chưa thực hiện được. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định về nguồn vốn thực hiện.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Trong những ngày mưa vừa qua, công thoát nước hai bên đường tỉnh lộ 708 đoạn qua thôn Ninh Quý 2 nước thoát rất chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và việc đi lại của Nhân dân. Năm 2023, sau kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã tổ chức nạo vét nhưng chỉ làm khoảng 30m đoạn giữa cống; các đoạn còn lại Sở Giao thông vận tải tỉnh đã trả lời sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm, sớm nạo vét thêm các đoạn cống thoát nước còn lại để việc thoát nước mưa được nhanh chóng, tạo điều kiện để Nhân dân đi lại được thuận lợi và hạn chế ô nhiễm môi trường trong mùa mưa năm nay. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì triển khai nạo vét hệ thống thoát nước dọc các đoạn còn lại theo kiến nghị của cử tri. Công việc này dự kiến sẽ triển khai và hoàn thành trong tháng 01 năm 2025.

- Kiến nghị của cử tri xã An Hải: Hiện nay, tại khu vực đường giao nhau giữa Quốc lộ 701 với đường An Long- Trại giống các loại xe chạy qua lại ngã ba nhiều dễ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm xem xét giải quyết và cần lắp đặt đèn giảm tốc độ để người dân yên tâm khi tham gia giao thông. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Ngày 11/12/2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước và Ủy ban nhân dân xã An Hải tổ chức kiểm tra hiện trường. Theo đó, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và sẽ cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng để triển khai lắp đặt đèn cảnh báo giao thông tại khu vực nút giao trong năm 2025.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành có liên quan sớm triển khai, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kịp thời và tổ chức tập huấn Luật đất đai, Luật Nhà ở mới ban hành và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thực hiện các Luật cho các ngành chuyên môn của cấp huyện và cấp xã nắm bắt thông tin, biết thực hiện. (Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 4667/SXP-VP ngày 11/12/2024)

Trên cơ sở Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và các Nghị định hướng dẫn 02 Luật trên, Sở Xây dựng đã có văn bản số 3449/SXD-QLQHKT&NO ngày 26/9/2024 triển khai thực hiện. Đồng thời, ngày 15/8/2024 Sở Xây dựng đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về Nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương (UBND các huyện, thành phố) nắm bắt thông tin, biết thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Mặt khác, căn cứ các quy định chi tiết Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Sở Xây dựng: đã tham mưu hoàn thành Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và đã được Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 22; đã tham mưu hoàn thành dự thảo Quyết định một số nội dung thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và hiện nay trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tại Tờ trình số 4148/TTr-SXD ngày 08/11/2024; đã tham mưu hoàn thành dự thảo Quyết định quy định khung giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và hiện nay đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan dự thảo quy định; đã tham mưu hoàn thành dự thảo Quy định khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và hiện nay đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan dự thảo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

Thực hiện Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3364/STNMT-ĐĐ ngày 19/7/2024 mời Lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị để phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, các Nghị định thi hành Luật. Và được Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất cử Vụ Đất đai tham gia Hội nghị tại tỉnh.

Ngày 01/8/2024, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Chất lượng các công trình xây dựng hiện nay chưa đảm bảo chất lượng ít nhiều cũng liên quan đến các nhà thầu thi công xây dựng không có năng lực quản lý dẫn đến các công trình mau xuống cấp; đề nghị Sở Xây dựng có giải pháp và rà soát, thông tin đánh giá trên trang web công bố các nhà thầu xây dựng nào chưa đảm bảo về năng lực cũng như nguồn lực để các đơn vị biết không chọn nhà thầu không đảm bảo điều kiện; nhà thầu được lựa chọn trúng thầu phải được đánh giá

đạt chất lượng từ 3 năm trở lên. (Sở Xây dựng trả lời tại Công văn số 4667/SXP-VP ngày 11/12/2024)

- Sở Xây dựng nhận thức rõ rằng chất lượng công trình phụ thuộc rất lớn vào năng lực và trách nhiệm của các nhà thầu. Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng, trong đó có việc rà soát và đánh giá năng lực của các nhà thầu thông qua việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận những vấn đề tồn tại mà cử tri đã nêu và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp sau đây:

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các công trình, trong đó tập trung vào việc giám sát quá trình thi công của các nhà thầu.

+ Rà soát, đánh giá năng lực nhà thầu: Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Kết quả kiểm tra thực tế đã ban hành một số Quyết định thu hồi lĩnh vực hoạt động của các tổ chức không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và gỡ bỏ thông tin đăng tải trên hệ thống.

+ Công khai thông tin: Sở Xây dựng sẽ công bố trên cổng thông tin điện tử danh sách các nhà thầu xây dựng không đảm bảo năng lực hoặc có các vi phạm nghiêm trọng để các đơn vị, chủ đầu tư có thông tin minh bạch khi lựa chọn nhà thầu.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Trường TH Thuận Hòa- Hiệp Hòa nằm gần trục đường chính của tỉnh lộ 708, đoạn đường từ Đài Liệt sĩ xã Phước Thuận đến chợ Thuận Hòa ít đảm bảo về an toàn về giao thông nhất là chuẩn bị đến giờ vào lớp, giờ tan trường, do vậy trường kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm: Đặt biển báo hiệu gần đến khu vực trường học, làm các gờ giảm tốc để giảm tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, có vạch sang đường dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến lớp. (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì bố trí vạch đi bộ qua đường và vạch sơn gờ giảm tốc và bổ sung biển báo tại khu vực trường học trên tuyến Đường tỉnh 708. Công việc này dự kiến sẽ triển khai và hoàn thành trong quý I năm 2025.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Theo Quyết định 84/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện không đề cập đến quy định cấp thửa theo thửa kế, vì vậy, chưa phù hợp với Điều 615 của Luật Dân sự. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, xem xét có kiến nghị điều chỉnh bổ sung Quy định tách thửa theo thửa kế để đảm bảo quyền lợi cho người dân. (Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 6494/STNMT-VP ngày 18/12/2024)

Pháp luật đất đai năm 2024 không quy định loại trừ việc áp dụng quy định diện tích tối thiểu đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất và không có quy định nào phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định việc loại trừ này (Điều 27, Điều 220 Luật Đất đai năm 2024).

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở để kiến nghị điều chỉnh bổ sung Quyết định 84/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận đối với trường hợp nhận thừa kế.

Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất không phân chia được theo phần thì các thành viên cùng nhau thực hiện hoặc ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Cử tri phản ánh với quy định về việc bắt buộc học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong nhà trường thì mức mua bảo hiểm y tế sẽ cao hơn so với khi mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (đối với gia đình có nhiều thành viên); đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định trên theo hướng cho phép học sinh được lựa chọn mua bảo hiểm y tế trong nhà trường hoặc mua theo hộ gia đình ở nơi cư trú, không bắt buộc học sinh phải tham gia mua bảo hiểm y tế tại trường để đảm bảo quyền lợi cho học sinh và gia đình. (Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời tại Công văn số 1018/BHXH-QLTST ngày 17/12/2024)

Tại khoản 4, 5 Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định:

“Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT

4. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Như vậy, theo các quy định nêu trên, học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng tham gia BHYT có thứ tự xếp trên (thuộc Nhóm 4) người tham gia BHYT hộ gia đình (thuộc Nhóm 5). Do đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải tham gia BHYT tại nhà trường (trừ HSSV đã tham gia BHYT theo các đối tượng ưu tiên khác).

HSSV có thể tham gia BHYT với nhiều phương thức đóng linh hoạt nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh vào đầu năm học. HSSV có thể tham gia BHYT với thời hạn thấp nhất là 03 tháng. Sau đó, đóng tiền gia hạn thẻ BHYT tiếp theo với các thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng tùy theo khả năng tài chính của gia đình. Ngoài ra, khi tham gia BHYT theo đối tượng HSSV tại các cơ sở giáo dục, các em HSSV còn được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường.

7. Tổ 12 (Huyện Thuận Nam)

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Hiện nay học sinh tham gia đóng Bảo hiểm Y tế tại trường nên không được hưởng mức giảm trừ, vì vậy, để tạo điều kiện cho người dân được hưởng mức giảm trừ. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét có chủ trương chung cho các em học sinh mua Bảo hiểm Y tế học sinh theo hộ gia đình để được giảm trừ từ người thứ 2 trở lên theo quy định hiện nay. (Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời tại Công văn số 1018/BHXH-QLTST ngày 17/12/2024)

Tại khoản 4, 5 Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định:

“Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT

4. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Như vậy, theo các quy định nêu trên, học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đối tượng tham gia BHYT có thứ tự xếp trên (thuộc Nhóm 4) người tham gia BHYT hộ gia đình (thuộc Nhóm 5). Do đó, HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải tham gia BHYT tại nhà trường (trừ HSSV đã tham gia BHYT theo các đối tượng ưu tiên khác).

HSSV có thể tham gia BHYT với nhiều phương thức đóng linh hoạt nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh vào đầu năm học. HSSV có thể tham gia BHYT với thời hạn thấp nhất là 03 tháng. Sau đó, đóng tiền gia hạn thẻ BHYT tiếp theo với các thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng tùy theo khả năng tài chính của gia đình. Ngoài ra, khi tham gia BHYT theo đối tượng HSSV tại các cơ sở giáo dục, các em HSSV còn được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Hiện nay đa số lao động của địa phương đã và đang lao động tại các địa phương khác như: Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh ... , không có mặt tại địa phương gặp khó khăn về điều kiện, chăm sóc người thân và chi phí thuê nhà,... Kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phước Nam tạo điều kiện thuận lợi cho lao động địa phương tham gia lao động tại Khu công nghiệp trên địa bàn. (Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời tại Công văn số 1598/BQLKCN-NV1 ngày 10/12/2024)

Nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Nam là hoàn toàn chính đáng. Trong những năm qua điều kiện kinh tế-xã hội huyện Thuận Nam còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, trong đó có Khu công nghiệp Phước Nam do Công ty CP đầu tư Phước Nam làm chủ đầu tư chưa đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, vì vậy trong thời gian qua xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Phước Nam còn nhiều khó khăn và hạn chế. Tính đến nay, Khu công nghiệp Phước Nam đã thu hút 14 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 572 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 334,75 tỷ đồng tương đương 13,5 triệu USD hiện đang triển khai xây dựng). Khu công nghiệp Phước Nam hiện đang giải quyết việc làm cho 84 lao động.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung nhiều nguồn lực (vốn đầu tư công và vốn doanh nghiệp) đầu tư kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía nam địa bàn huyện Thuận Nam như: Cảng biển tổng hợp Cà Ná, các tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện và liên vùng kết nối Tây Nguyên, hoàn thành thủ tục đầu tư các Dự án lớn như điện khí LG, kho xăng dầu, Khu công nghiệp Cà Ná... Trong đó, Công ty CP đầu tư Phước Nam tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng KCN trong năm 2024 đủ điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời trong thời gian tới Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành có liên quan trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm đến đầu tư trên địa bàn huyện Thuận Nam và trong Khu công nghiệp Phước Nam.

Đồng thời, trong năm 2025, 02 Dự án gồm Dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn của Công ty Cổ phần Top Solutions và Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em -NT2 của

Công ty TNHH Innoflow NT trong khu công nghiệp Phước Nam sẽ đi vào hoạt động, dự kiến nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 lao động tại địa phương. Do vậy, việc thu hút giải quyết việc làm cho lao động địa phương trong thời gian tới sẽ được giải quyết tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân xã Phước Nam nói riêng và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội toàn huyện Thuận Nam nói chung.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phước Nam thông tin, tuyên truyền đến cử tri trong xã được biết và đồng tình ủng hộ chủ trương chung của tỉnh.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm khảo sát, đầu tư nạo vét, cải tạo hồ Bầu Ngủ để dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất và chăn nuôi. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Hồ chứa nước Bầu Ngủ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện nạo vét theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhằm khôi phục dung tích của các hồ chứa. Ngày 05/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2254/UBND-KTTH chỉ đạo tạm dừng giải quyết cho thu hồi khối lượng sản phẩm từ lòng hồ thủy lợi, thủy điện, kênh mương,... cho đến khi có quy định của pháp luật hoặc có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Do đó trong thời gian tới, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi khối lượng sản phẩm từ việc nạo vét lòng hồ thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác các CTTL tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cấp phép hoạt động nạo vét các hồ chứa theo quy định của pháp luật, trong đó có hồ chứa nước Bầu Ngủ.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Quan tâm đầu tư xây dựng cầu hoặc bờ tràn qua Sông Lu từ thôn Nho Lâm, xã Phước Nam qua thôn La Chử, xã Phước Hữu để thuận tiện cho việc lưu thông, vận chuyển nông sản; Khu vực Sông Lu thuộc địa bàn thôn Nho Lâm hàng năm khi vào mùa mưa lũ bị sạt lở. Kính mong các cấp cần sớm quan tâm, đầu tư xây dựng đê, kè bảo vệ để không ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Về nội dung cần sớm quan tâm, đầu tư xây dựng đê, kè bảo vệ để không ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân tại Khu vực 9 thuộc địa bàn thôn Nho Lâm hàng năm khi vào mùa mưa lũ bị sạt lở.

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023, trong Danh mục các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư và phân kỳ thực hiện có công trình **Cải tạo nâng cấp trực tiêu Lu I, Lu II (trong đó có đoạn qua xã Phước Hữu và Phước Nam)**, Sông Quao sẽ được phân kỳ vào năm 2026 - 2030.

Qua thời gian khai thác sử dụng, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến hai bên bờ Sông Lu sạt lở, bồi lấp gây mất an toàn cho người dân sinh sống và canh tác hai bên bờ Sông Quao. Vì vậy, việc nạo vét, gia cố hai bên bờ sông nhằm đảm bảo nhiệm vụ công trình và an toàn cho người dân, tài sản của các hộ dân có đất sinh sống và canh tác hai bên bờ Sông Quao trong mùa mưa lũ là thực sự cần thiết. Dự án Cải tạo nâng cấp trực tiêu sông Quao được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 25/6/2020. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (Chủ đầu tư) đã có Tờ trình số 466/TTr-CTKTTL ngày 16/11/2020 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhưng do khó khăn về nguồn vốn thực hiện, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện chưa thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình.

- Về giải pháp trước mắt: Nhằm hạn chế sạt lở lan rộng ra, ngành Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Phước Nam, huyện Thuận Nam và xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, tính toán khối lượng cần sửa chữa trên tuyến Sông Lu và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện: Ninh Phước, Thuận Nam xem xét, cân đối nguồn ngân sách của huyện để kịp thời sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bằng rọ đá những điểm có nguy cơ gây sạt lở cao và cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực này để người dân nhận biết, chủ động cảnh giác đảm bảo được an toàn.

- Về giải pháp lâu dài: Trong thời gian đến, ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành, Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn để hỗ trợ triển khai thực hiện dự án theo kiến nghị của địa phương và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 02 UBND huyện, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh rà soát, đề xuất để triển khai thực hiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đề xuất nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các đoạn xung yếu ảnh hưởng đến khu dân cư.

- Kiến nghị của cử tri xã Nhị Hà: Đoạn đường giao thông 709B từ Thôn Hậu Sanh đến Thôn La Chữ đã xuống cấp; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư nâng cấp sửa chữa để thuận tiện giao thông cho Nhân dân 02 xã Nhị Hà và Phước Hà. (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, đầu tư hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 1A (Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 3927/SGTVT-QLGT ngày 12/12/2024)

Ngày 11/12/2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Khu Quản lý Đường bộ IV, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Ủy ban nhân dân xã Phước Minh và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận tổ chức kiểm tra hiện trường. Tại buổi làm việc, Sở Giao thông vận tải đề nghị Khu Quản lý Đường bộ IV và Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư hệ thống thoát nước dọc đoạn từ Km 1576+300 đến Km1580+850, Quốc lộ 1 theo kiến nghị của cử tri xã Phước Minh. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận sớm khắc phục các tấm đan bị hư hỏng tại nút giao đường huyện ĐH.53 (Quán Thê-Sông Biều) với Quốc lộ 1 tại Km1577+050 (phải tuyến), Quốc lộ 1.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh: Về nguồn gốc đất thửa số 9, tờ 53, diện tích đất 73.963m² đã được nhà nước cho thuê với mục đích nuôi trồng thủy sản (nuôi Ốc hương), thời gian sử dụng đến hết tháng 6/2024 đến nay đã hết hạn. Về quy hoạch xây dựng theo Quyết định 188 dải ven biển phía Nam của UBND tỉnh thì vị trí này là đất phát triển dịch vụ, du lịch và chưa có quy hoạch khu xây dựng. Cử tri kiến nghị đất đã hết hạn cho thuê nhà nước nên thu hồi để phát triển dịch vụ, du lịch, không tiếp tục nuôi trồng thủy sản gây ra ô nhiễm môi trường (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Trước khi chưa có Quyết định quy hoạch Cụm công nghiệp Hiếu Thiện thì hiện trạng có đường đi hiện hữu để người dân đi lại sản xuất nông nghiệp đến nay khi có Quyết định phê duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp Hiếu Thiện trở lại thì không còn đường để người dân lưu thông. Trường hợp nếu không đền bù sớm cho người dân đề nghị phục hồi lại con đường để người dân lưu thông và tiếp tục sản xuất. (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh: Kiến nghị các cấp cần quan tâm và đầu tư bến neo đậu cho tàu, thuyền để cho bà con ngư dân an tâm đầu tư đóng mới tàu thuyền để phát triển kinh tế cho địa phương. (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1033/BC-SNNPTNT ngày 12/12/2024)

Việc đầu tư xây dựng công trình cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão được thực hiện tuân thủ theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Bến cá Sơn Hải không nằm trong quy hoạch để đầu tư.

Nhằm tạo điều kiện cho các tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão an toàn; Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Dự án Nạo vét luồng lạch Sơn Hải, xã Phước Dinh thuộc danh mục khu vực nạo vét theo hình thức xã hội hóa tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 21/3/2022, trong đó giao UBND huyện Thuận Nam làm chủ đầu tư dự án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND huyện Thuận Nam sớm triển khai thực hiện để giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri địa phương.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Các trường hợp sinh viên nợ môn học, cũng như sinh viên vừa ra trường, nhận lệnh gọi khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, kiến nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện cho con em hoàn thành các môn còn nợ theo chương trình học, cũng như tạo điều kiện cho con em có thời gian xin việc làm để có kinh phí trả nợ vay sinh viên.

Qua nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ CHQS tỉnh trả lời như sau: Căn cứ điểm g, khoản 1, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: *Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”*

Như vậy, căn cứ nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh, trường hợp nêu trên không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm xem xét, điều chỉnh Quy hoạch từ phía Bắc Cầu Oằn tới giáp ranh xã Phước Minh theo hiện trạng hiện nay để cho bà con nhân dân đủ điều kiện xây dựng nhà, làm đường bê tông và những công trình khác để cho thôn xóm khang trang hơn. (Thuộc thẩm quyền cấp huyện)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm, thường xuyên kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A các loại xe có phân khối lớn, xe khách chạy với tốc độ cao gây tiềm ẩn cho người dân khi tham gia giao thông. (Công an tỉnh trả lời tại Công văn số 2735/CAT-PV01 ngày 13/12/2024)

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang khai thác, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến Quốc lộ 1 (bao gồm 06 Camera đo tốc độ, 06 Camera ghi nhận vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông) để ghi nhận vi phạm về TTATGT trên tuyến 24/24h. Tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam dài hơn 03 Km được cơ quan chức năng cấm biển khu vực đông dân cư đoạn thuộc thôn Quán Thè 1 dài gần 01 Km (cho phép các phương tiện chạy tốc độ tối đa là 60Km/h) và gắn 01 Camera đo tốc độ tự động, ngoài ra không có biển hạn chế tốc độ nào khác. Từ đầu năm đến nay, Camera đo tốc độ tự động tại địa điểm trên ghi nhận 6.267 trường hợp xe ô tô các loại vi phạm, trong đó xe ô tô khách vi phạm là 1.039 trường hợp (616 trường hợp được tổ tuần tra kiểm soát lập biên bản, 423 trường hợp gửi thông báo về chủ phương tiện).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành phố tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1 nhằm huy động, tăng cường lực lượng tập trung kiểm soát các loại

phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ, đảm bảo tính cơ động, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Thuận Nam 65 ca với 263 CBCS tham gia tập trung xử lý phương tiện xe mô tô vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm..., qua đó lập biên bản 155 trường hợp mô tô vi phạm. Ngoài ra, từ đầu năm 2024 đến nay Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin 26 doanh nghiệp, cá nhân là chủ phương tiện; 11 văn phòng bán vé, danh sách 233 lái xe, giấy phép lái xe, tuyến đường hoạt động, thời gian xuất bến và vào bến, các điểm trung chuyển, đón trả khách, kho hàng, bến bãi. Cán bộ phụ trách địa bàn đã tiến hành tuyên truyền, cho ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ như: Không sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác, không chở quá số người quy định; không tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu, kích thước, hình dáng, coi nói thành thùng xe, chấp hành nghiêm quy định về tốc độ xe chạy, đi đúng làn đường, phần đường, chủ xe ô tô khách quán triệt và yêu cầu lái xe, người làm công chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT khi tham gia giao thông như: chạy đúng tốc độ, làn đường, phần đường, chấp hành các báo hiệu đường bộ như đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ, xuất bến phải có lệnh vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển, không chở quá số người quy định và chấp hành nghiêm hiệu lệnh dừng xe, kiểm soát của người thi hành công vụ... Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, áp dụng biện pháp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang ghi nhận hình ảnh các phương tiện vi phạm trên tuyến để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải xử lý nghiêm các nhà xe để lái xe thường xuyên vi phạm Luật giao thông. Khuyến khích Nhân dân cũng phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, chủ động ghi nhận hình ảnh các phương tiện vi phạm cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý tài liệu phản ánh, ghi nhận vi phạm TTATGT do các cá nhân, tổ chức thu thập được: (1) Gmail: phongcsgtninhthuan@gmail.com; (2) hộp thư góp ý tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận tại đường 16/4, khu phố 1, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm, xem xét thống nhất 1 bộ sách giáo khoa chuẩn áp dụng chung cho toàn quốc để thuận lợi cho công tác dạy và học trong gia đình có nhiều anh em, người anh lên lớp cũng có thể cho người em sử dụng lại sách cũ, điều này hạn chế lãng phí. (Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 3351/SGDDT-TCHC ngày 13/12/2024)

Luật Giáo dục sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, quy định mỗi môn học sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa; Theo đó Bộ GDĐT ban hành các quy định liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cụ thể:

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông (*thực hiện lựa chọn SGK các lớp 6, 7, 8, 10, 11*): Trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục, các Hội đồng lựa chọn cho cấp tỉnh đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, bỏ phiếu lựa chọn theo đúng quy định.

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông (*thực hiện lựa chọn SGK các lớp 9 và 12*), Theo thông tư này, từ năm học 2024-2025, việc lựa chọn sách giáo khoa được trao cho các cơ sở giáo dục do người đứng đầu cơ sở thành lập hội đồng lựa chọn dựa trên 2 tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục. Sau khi lựa chọn, các bộ sách được chọn sẽ sử dụng ổn định trong nhà trường cho những năm học tiếp theo.

Điều này đúng với tinh thần của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, góp phần huy động nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng, chống độc quyền và đáp ứng với xu hướng hội nhập quốc tế.

Việc thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là cần thiết, có thể cung cấp đa dạng các ngữ liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh (*đáp ứng với đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - đề thi đánh giá năng lực*). Khi có càng nhiều dữ liệu, tài liệu tham khảo thì giáo viên và học sinh càng có thể thực hiện chương trình tốt hơn nên không nhất thiết chỉ chọn một bộ sách mà cần đa dạng hơn. Còn việc giáo viên sử dụng chất liệu nào, tổ chức hoạt động gì, dạy chủ đề nào trước, chủ đề nào sau hoàn toàn do sự chủ động của giáo viên, miễn là đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra của chương trình môn học. Việc tận dụng sách của người anh cho người em học vẫn có thể được vì chủ trương sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa để học sinh tham khảo, tăng thêm ngữ liệu học tập và kiểm tra đánh giá, do đó các bộ sách không bị lãng phí.
